

ปตท.ผนึกธนาคารรัฐ ดันเศรษฐกิจภูมิภาค

โพสต์ทูเดย์ - 9 แแบงก์รัฐ จับมือ ปตท. สร้างคอมมูนิตี้ มอลล์ รวมสาขา แแบงก์รัฐในปั้มชุมชน พร้อมดันสินค้า โอท็อปขึ้น e-Market

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการลงนามระหว่างผู้บริหารบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก บริษัท ไปรษณีย์ไทย และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง 9 แห่ง เพื่อใช้พื้นที่ปั้ม ปตท.เป็นศูนย์รวมในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินแบบ One Service เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสถาบันการเงินของรัฐได้ง่าย รวมถึงเป็นศูนย์กระจายสินค้าชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า ภายในสิ้นปีนี้จะสามารถคัดเลือกปั้ม ปตท. เพื่อทำโครงการนี้ โดยมีรูปแบบเป็นคอมมูนิตี้ มอลล์ของแบงก์รัฐ เปิดบูชขายสินค้าโอท็อป ซึ่งจะช่วยเหลือลดต้นทุนการเปิดสาขาซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 4-5 แสนบาท/เดือน โดยธนาคารออมสินและกรุงไทยจะทำหน้าที่เรื่องการทำตลาด e-Market ส่วนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จะทำเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ และให้ไปรษณีย์ไทยทำหน้าที่ด้านโลจิสติกส์จัดส่งสินค้า และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะนำผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรมาจัดจำหน่าย และเป็นศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ■



เปิดแบงก์ในปี : สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้บริการธุรกรรมทางการเงินและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ระหว่างสมาชิกของสภาสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง กับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก และไปรษณีย์ไทย ร่วมกันจัดทำโครงการธุรกรรมทางการเงินแบบ One Service ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station มุ่งขยายช่องทางให้ลูกค้าประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสถาบันการเงินของรัฐได้สะดวกและทั่วถึง

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 800

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

วันที่: ศุกร์ 5 ตุลาคม 2561

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6066

หน้า: 11(กลาง)

Col.Inch: 65.12

Ad Value: 52,096

PRValue (x3): 156,288

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: อธิปไตยปท.คุมเข้มปล่อยกู้ คาดกระทบตลาดอสังหาฯ

มีสัดส่วนในตลาดไม่ถึง 10% จึงเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มขึ้นของ NPL

นายอชิป กล่าวอีกว่า สินค้าล้นตลาดของภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยในภาพรวมยังไม่เห็นสัญญาณดังกล่าว แต่จะเป็นเฉพาะในบางทำเลในต่างจังหวัดที่มีผู้ประกอบการไปพัฒนาโครงการมากในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสินค้าที่เกิดขึ้นจะต้องใช้เวลาดูดซับประมาณ 1-2 ปี ถึงจะทยอยออกไป และหากเกิดภาวะสินค้าล้นตลาดในทำเลนั้น ๆ ก็จะมีผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการพัฒนาโครงการในทำเลนั้น ๆ และฝั่งสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนเงินลงทุน (โปรเจกต์ไฟแนนซ์) ก็จะไม่อนุมัติสินเชื่อในการพัฒนาโครงการเช่นเดียวกัน

สำหรับนายอลงกต บุญมาสุข เลขานุการสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย เปิดเผยว่า สถานการณ์ NPL สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาจากกลุ่มผู้ซื้อบ้านราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปนั้น เกิดจากกลุ่มผู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาสูงในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา และเมื่อภาวะเศรษฐกิจหดตัวลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจ จึงทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลง ซึ่งบางรายอาจจะไม่สามารถชำระหนี้ต่อได้ จนทำให้ถูกจัดชั้นเป็นลูกหนี้กลุ่ม NPL

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมสัดส่วนของลูกค้ำที่ซื้อบ้านราคาสูง และใช้เงินกู้จะมีสัดส่วนไม่มากในพอร์ตของแต่ละธนาคาร และสัดส่วนของวงเงินที่ใช้เพียง 50-60% ของมูลค่าสินทรัพย์ ซึ่งกลุ่มลูกค้าดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่น่ากังวล แต่การเพิ่มขึ้นของ NPL เป็นการเพิ่มขึ้นหลังจากเศรษฐกิจได้ชะลอตัวไปแล้ว

ส่วนผลกระทบหากมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยออกมา ต้องรอการหารือในลำดับหน้าที่จะมีความชัดเจนมากขึ้น และจะมองเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมจะเป็นอย่างไร ซึ่งปัจจุบันทุกธนาคารยังปฏิบัติตามเกณฑ์ของ ธปท. ที่ให้วงเงินสินเชื่อโครงการคอนโดมิเนียมไม่เกิน 90% และโครงการแนวราบไม่เกิน 95% ■



ผนึกกำลัง: สถาบันการเงินของรัฐ 9 แห่ง ร่วมกับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้บริการธุรกรรมทางการเงินและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานในพิธี วานนี้ (4 ต.ค.2561)

'แบงก์รัฐ' ผนึกปตท.เปิดสาขาในบ้

กรุงเทพธุรกิจ ● "สมคิด" สั่งแบงก์รัฐจับมือปตท.และไปรษณีย์ร่วมให้บริการการเงินและเปิดจุดกระจายสินค้าชุมชนในบ้ ด้านแบงก์รัฐเล็งเปิดสาขาในห้างสรรพสินค้าหลังเปิดสาขาในบ้ทดแทน "ฉัตรชัย" ระบุค่าเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าสูง 4-5 แสนบาทต่อเดือน คาดไตรมาสแรกเปิดให้บริการได้

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้บริการธุรกรรมการเงินและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ระหว่างแบงก์รัฐ 9 แห่ง กับบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วานนี้ (ต.ค.) ว่าแบงก์รัฐจะร่วมกันจัดทำโครงการธุรกรรมทางการเงินแบบ One Service ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station เพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้าประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสถาบันการเงินของรัฐได้สะดวกและทั่วถึง ซึ่งสถาบันการเงินของรัฐมีลูกค้ารวมกว่า 46.5 ล้านราย

นอกจากนี้ จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์

ชุมชน โดยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินของรัฐ ทั้ง 9 แห่ง สามารถนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นจำหน่ายผ่าน Platform e-Market ในเบื้องต้นกำหนดให้ไปรษณีย์ไทยอำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้า และ PTT Station เป็นจุดรับ-ส่งสินค้าในระยะแรก และจะศึกษาหาแนวทางกระจายสินค้าต่อไปในอนาคต จากความร่วมมือผนึกกำลังกันในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมนโยบายสร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย นายฉัตรชัย ศิริโลกรกรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่าเราจะใช้บ้ปตท.มาจัดทำเป็นคอมมูนิตี้ของแบงก์รัฐทั้งหมด เพื่อเป็น One service ในการให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะลูกค้าของแบงก์รัฐที่มีกว่า 46 ล้านคน ราวครึ่งหนึ่งของประชากรทั่วประเทศ

ขณะเดียวกัน จะใช้บ้ปตท.เพื่อให้ลูกค้าของแบงก์รัฐที่มีสินค้าโอท็อปหรือสินค้าชุมชนมาเป็นพื้นที่ศูนย์รวมและกระจายสินค้าออกไป ขณะเดียวกันก็มีแพลตฟอร์มแบงก์รัฐ ที่ออมสินกับ

กรุงไทย เปิดประตูเอาสินค้าขึ้นไปบนอากาศกระจายข้อมูลและไปรษณีย์ไทยจะทำหน้าที่ขนส่งสินค้าออกไป

"ท่านสมคิดเห็นนโยบายให้แบงก์รัฐช่วยเหลือชุมชนพัฒนาตัวสินค้าต่างๆ ขึ้นมาแพลตฟอร์ม ช่วยให้ฐานรากมีช่องทางค้าขายสร้างรายได้ ที่สำคัญแบงก์รัฐทุกแห่ง ต้องทำประโยชน์ โดยเอาจุดแข็งให้ประชาชนฐานรากได้ประโยชน์ โดยทำบีบีดาตามาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อให้บริการแก่ประชาชน"

เขากล่าวด้วยว่า ทางปตท.จะคัดเลือกบ้ในภูมิภาคที่มีศักยภาพมาให้เราพิจารณา คาดว่า ภายในสิ้นปีนี้จะทราบว่าจะเราจะไปเปิดให้บริการบ้ใดบ้าง จากนั้น คาดว่าไตรมาสสองหรือครึ่งแรกของปีจะเห็นภาพการให้บริการดังกล่าว

"ปัจจุบันเราสาขาในห้างสรรพสินค้าประมาณ 4-5 แสนบาทต่อเดือน ถ้าเปลี่ยนไปเปิดสาขาที่บ้ก็จะประหยัดไปได้เยอะ และจะเป็นจุดที่ประชาชนเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้น ฉะนั้น แบงก์รัฐก็ไม่ต้องไปอยู่ในที่ค่าเช่าแพง ก็จะได้เอากองประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมาช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน"



แบงก์รัฐจับมือ ปตท.เปิดฉาก 'คอมมูนิตี้ มอลล์'

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การลงนามระหว่างผู้บริหาร บมจ.ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก (PTTOR) บริษัท ไปรษณีย์ไทย และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ของรัฐทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารเพื่อการ ส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ในการใช้พื้นที่ บีม ปตท.เป็นศูนย์รวมในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินแบบ One Service เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสถาบันการเงินของรัฐได้ ง่าย รวมถึงเป็นศูนย์กระจายสินค้าชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ธปท.ถกเอกชน11.ต.ค.นี้/คุมปล่อยสินเชื่อรอบคอบ

หวั่นฟองสบู่สั่งหาฯ

นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เรียกผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นายกสภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย นายกสภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย นายกสภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย นายกสภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย นายกสภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าหารือมาตรการควบคุมการกำกับดูแลการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในวันที่ 11 ต.ค.61 เพื่อหารือให้ได้ข้อสรุปและข้อยุติที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์กับการเดินทางเศรษฐกิจประเทศ

ทั้งนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์กำลังร้อนแรงเกินไป คาดคะเนกันเองว่า มาตรการจะออกมารุนแรง อยากรู้หรือดูข้อมูลแต่ละฝ่าย ซึ่งเชื่อว่าเอกชนมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่คล้ายกับทางธปท. แต่ต้องทำความเข้าใจกัน การส่งสัญญาณของ ธปท. ในเรื่องนี้ถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะทำให้ตลาดตื่นตัวและมีความระมัดระวังมากขึ้น

โดยจากการรายงานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เชื่อว่าการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยยังไม่มีควมน่ากังวลมาก เนื่องจากปริมาณซัพพลายในตลาด

ปีนี้ มีน้อยกว่าปีก่อนหน้า ขณะที่ปริมาณการโอนที่อยู่อาศัยสะสมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนยอดการจองยังทรงตัว ไม่พบความผิดปกติ จึงไม่ต้องกังวลอะไร

ส่วนการคุมการปล่อยสินเชื่อต่อราคาที่อยู่อาศัย (LTV) ควบคุมภาวะตลาด เช่น บ้านหลังที่สองก็ปรับ LTV ลดลงได้ และต้องดูคุณภาพสินเชื่อ ภาพรวมหนี้เสีย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยหรือไม่ เพราะ LTV ไม่ใช่ตัวชี้วัดคุณภาพสินเชื่อ แต่ต้องดูผู้บริโภคเป็นหลัก ส่วนแนวโน้มการเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์พบว่ายังอยู่ในสัดส่วนเฉลี่ย 10% ยังเป็นตัวเลขที่พอรับได้

สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มขยายตัวดีอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องมีการออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม ส่วนมาตรการคุมสินเชื่อของ ธปท. ต้องรับฟังความเห็นให้รอบด้าน ซึ่งปัจจุบัน ที่อยู่อาศัยแนวราบและการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยหลังแรก ไม่น่าจะมีปัญหาส่วนกลุ่มคอนโดมิเนียมต้องจำแนกให้ดี เพราะมีลูกค้าที่มีรายได้หลากหลาย และมีราคาขายที่แตกต่างกัน

อธิปชี้ธปท.คุมเข้มปล่อยกู้ คาดกระทบตลาดอสังหาฯ

“แบงก์ชาติ” เตรียมเรียกผู้ประกอบการอสังหา-
ริมทรัพย์ สมาคมอาคารชุดไทย นายกสมาคม
อสังหาริมทรัพย์ไทย นายกสมาคมธุรกิจบ้าน
จัดสรร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าหารือมาตรการ
ควบคุมการกำกับดูแลการปล่อยสินเชื่อที่
อยู่อาศัย ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ฟาก
“อธิป” นายกรัฐมนตรีบ้านจัดสรร ชี้ ธปท.ออก
มาตรการคุมเข้มปล่อยสินเชื่อฯ กระทบตลาด
อสังหาริมทรัพย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (4 ต.ค. 2561)
ภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 39
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เตรียมเรียกผู้ประกอบการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นายกสมาคมอาคารชุด
ไทย นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย นายก
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าหารือมาตรการควบคุมการกำกับดูแลการ
ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยจะมีการหารือกัน
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เพื่อหาข้อสรุป
และข้อยุติที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์กับ
การเดินทางเศรษฐกิจประเทศ

อย่างไรก็ตาม จากการรายงานข้อมูล
ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เชื่อว่าการ
ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยยังไม่มีความน่ากังวล
มาก เนื่องจากปริมาณสินค้าในตลาดปีนี้ มี
น้อยกว่าปีก่อนหน้า ขณะที่ปริมาณการโอนที่
อยู่อาศัยสะสมก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนยอด
การจอยังทรงตัว ไม่พบความผิดปกติ จึง
ไม่ต้องกังวลอะไร

ส่วนการคุมการปล่อยสินเชื่อต่อราคาที่อยู่
อาศัย (LTV) ก็ควรดูภาวะตลาด เช่น บ้าน
หลังที่สองก็ปรับ LTV ลดลงได้ และต้องดู
คุณภาพสินเชื่อ ภาพรวมหนี้เสีย มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยหรือไม่ เพราะ LTV ไม่ใช่ตัว

ชี้วัดคุณภาพสินเชื่อ แต่ต้องดูผู้บริโภคเป็นหลัก
ส่วนแนวโน้มการเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์
พบว่ายังอยู่ในสัดส่วนเฉลี่ย 10% ยังเป็น
ตัวเลขที่รับได้

“ภาคอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มขยายตัวดี
อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีการออกมาตรการ
กระตุ้นเพิ่มเติม ส่วนมาตรการคุมสินเชื่อของ
ธปท. ก็ต้องรับฟังความเห็นให้รอบด้าน ซึ่ง
ปัจจุบันที่อยู่อาศัยแนวราบและการขอสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยหลังแรก ไม่น่าจะมีปัญหา ส่วน
กลุ่มคอนโดมิเนียม ก็ต้องจำแนกให้ดี เพราะ
มีลูกค้าที่มีรายได้หลากหลาย และมีราคาขาย
ที่แตกต่างกัน” นายวิสุทธิ์ กล่าว

ใหม่ ที่มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้น ทำให้
อาจจะชะลอการโอน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการ ทำให้โครงการดังกล่าวโอนไม่ได้
ตามแผนงานที่วางไว้ และเกิดเป็นสต็อกเหลือ
ขาย จะเป็นปัญหาต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ใน
ระยะต่อมา และส่งผลกระทบต่อภาพรวมการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศได้

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าสถาบันการ
เงินทรูรายล้วนแต่มีความเข้มงวดในการพิจารณา
การให้สินเชื่อบ้านมากขึ้น โดยที่อัตราการใช้
สินเชื่อในอุตสาหกรรมยังคงอยู่ที่ระดับ 30-40%
มาต่อเนื่อง ซึ่งเป็นระดับที่ถือว่าค่อนข้างสูง
และสถาบันการเงินก็ปล่อยสินเชื่อเป็นไปตาม
เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย คือไม่เกิน 90%

“เรายังไม่เห็นสถาบันการเงินรายใดปล่อย
สินเชื่อที่อยู่อาศัยให้แก่ลูกค้าเกินเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งสัดส่วนหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสินเชื่อที่อยู่อาศัย



ด้านนายอธิป พิษานนท์ นายกสมาคมธุรกิจ
บ้านจัดสรร เปิดเผยว่า ธปท.ออกมาตรการ
คุมเข้มการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดย
ไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนออกมาให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง จะส่งผลกระทบต่อตลาด
อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากการขอสินเชื่อที่อยู่
อาศัยเกิดความชะงักงัน

โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบหลัก คือ ผู้ซื้อ
โครงการที่อยู่อาศัยที่ใกล้กำหนดการโอนกรรมสิทธิ์
ซึ่งไม่ได้มีการเตรียมตัวพร้อมรับมือกับมาตรการ

ณ ปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาเพียง 0.02% และส่วน
ใหญ่เป็น NPL ที่เกิดขึ้นจากผู้กู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัย
มาแล้วในช่วง 3-4 ปีก่อน” นายอธิป กล่าว

ขณะที่ NPL ของกลุ่มที่อยู่อาศัยระดับ
บนราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป มองว่ากลุ่ม
ลูกค้าดังกล่าวไม่น่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นปัญหาหลัก
ในการทำให้ NPL ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่ม
ขึ้น โดยที่กลุ่มลูกค้าดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีกำลัง
ซื้อสูง และหากจะมีการขอสินเชื่อก็จะใช้วงเงิน
สินเชื่อไม่เกิน 50% ของราคาที่อยู่อาศัย ซึ่ง

TECHNOLOGY

Digital asset trading licences issued soon, says Bitkub

NUNTAWUN POLKUAMDEE

The Finance Ministry is expected to issue digital asset operating licences for applicants later this year or early next year, and Thai securities companies have expressed interest in partnering with digital asset exchanges, says a blockchain expert.

Since submitting their applications on Aug 14, the Securities and Exchange Commission (SEC) has taken two months to assess applications and will forward its evaluation to the Finance Ministry, with the procedure to be wrapped up in six months, Jirayut Srupsrisopa, co-founder and chief executive at Bitkub, said on the sidelines of a seminar titled "Cryptoassets: The Innovative Investment" hosted by the Stock Exchange of Thailand and Post Books.

"It is expected Bitkub will receive an operating licence either this year or early next year," Mr Jirayut said.

Cryptocurrency transactions have dwindled compared with last year as bitcoin's value fell to US\$6,000 from last year's high of around \$19,000, he said.

But the value of cryptocurrencies could rise if financial regulators allowed institutional investors to invest in them, Mr Jirayut said.

The six businesses seeking licences to operate as digital asset exchanges are Bitcoin Co Ltd (bx.in.th); Bitkub Online Co Ltd

(bitkub.com); Cash2Coins Co Ltd (cash-2coins.com); Satang Corporation Co Ltd (tdax.com); Coin Asset Co Ltd (coinasset.co.th); and Southeast Asia Digital Exchange Co Ltd (seadex.io).

The two businesses seeking licences to operate as digital asset dealers are Coins TH Co (coins.co.th) and Digital Coin Co Ltd (thaiwm.com).

As the SEC is still assessing the applications, these businesses are allowed to operate because they submitted their requests within 90 days after the royal decree on digital asset businesses took effect on May 14.

The new legislation was enacted to regulate digital asset offerings and businesses undertaking digital asset-related activities. Pursuant to the royal decree, digital assets cover cryptocurrencies, digital tokens and any other electronic data unit, as specified by the SEC.

The Finance Ministry regulates registration of companies in Thailand seeking involvement in digital asset trading.

Some Thai securities firms have expressed interest in partnering with digital asset exchanges to offer services related to digital asset transactions, Mr Jirayut said.

A positive sign was the New York Stock Exchange investing in Coinbase, while the Nasdaq has backed DX Exchange, a new centralised cryptocurrency exchange, he said.



สรรพากรถกค้าปลีก

โพสต์ทูเดย์ - สรรพากรเรียกสมาคมค้าปลีกไทยประชุมวันนี้ปัญหาแวตรีฟันด์ แจงเดือนห้างตั้งแล้วยื่นใบสมัครผิดเงื่อนไขเสนอจุดคืนภาษีเกิน แต่ต้องไม่ยอมฟังทำให้สอตก

A3

สรรพากรนัดถกค้าปลีกวันนี้

หวังเคลียร์ปัญหาสมาคมออกมาปูดข้อมูล เผยแวตรีฟันด์ปีก่อนจ่ายคืน 2,300 ล้าน

โพสต์ทูเดย์ - สรรพากรแจงเดือนห้างตั้งแล้วยื่นใบสมัครผิดเงื่อนไขเสนอจุดคืนภาษีเกิน แต่ต้องไม่ยอมฟังทำให้สอตก ระบุแวตรีฟันด์ปีก่อน 2,300 ล้าน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 ต.ค.นี้ กรมสรรพากรจะเชิญผู้แทนสมาคมค้าปลีกเข้าหารือทำความเข้าใจเรื่องการอนุญาตให้ผู้ประกอบการคืนภาษีแวตให้กับนักท่องเที่ยว หลังจากที่มีสมาคมค้าปลีกไปแถลงข่าวและทำให้เกิดความสับสนและไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนเงื่อนไขเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว

นายปิ่นสาย สุรัสวดี ผู้อำนวยการกองวิชาการแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า กรณีปัญหาสมัครผู้ประกอบการให้ทำการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีแวต กับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีผู้สมัคร 3 ราย และผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเพียง 1 รายเท่านั้น ในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติรายหนึ่งเพราะเสนอจุดคืนภาษีมา 5 จุด ซึ่งเกินกว่าที่เงื่อนไขกำหนดไว้ว่าเสนอได้ไม่เกิน 3 จุด ซึ่งในวันที่ผู้สมัครมายื่นใบสมัครทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรที่รับเรื่องได้บอกเตือนแล้วว่าเสนอจุดคืนภาษีเกิน แต่ทางผู้สมัครยืนยันที่จะส่งเสนอทั้ง 5 จุด ทำให้ไม่ผ่านการคัดเลือก

สำหรับผู้ประกอบการอีก 1 ราย ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ เพราะไม่ได้ขอทำธุรกิจเป็น

ตัวแทนขอคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งรายนี้ก็เสนอจุดคืนภาษีมา 3 จุด และก็ยอมรับว่าไม่ผ่านการคัดเลือกไม่ได้มีคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาของกรมสรรพากร

นายปิ่นสาย กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเสนอจุดคืนภาษีมาเกินสามารถยื่นอุทธรณ์กับกรมสรรพากรได้ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือยืนยันไม่ผ่านการพิจารณาเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 13 ต.ค. 2561 นี้ โดยขณะนี้กรมสรรพากรยังไม่ได้รับเรื่องอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับเรื่องอุทธรณ์จะใช้เวลาพิจารณา 30 วัน กรณีที่กรมสรรพากรเห็นด้วยกับการอุทธรณ์ แต่หากกรมสรรพากรไม่เห็นด้วยก็ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการพิจารณา ซึ่งจะใช้เวลา 90 วัน ถึงจะรู้ผลอุทธรณ์

“ที่ผ่านมากรมสรรพากรคุยหารือกับกลุ่มดี3 มาตลอด ไม่ได้เคยคุยกับกลุ่มสมาคมค้าปลีกที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วย” นายปิ่นสาย กล่าว

ด้าน นายฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวมาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มคิดเป็นเม็ดเงินอยู่ที่ประมาณ 1,900 ล้านบาท และในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวมาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มคิดเป็นเม็ดเงินอยู่ที่ประมาณ 2,300 ล้านบาท ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่จะมีสิทธิขอคืน

ภาษีดังกล่าวจะต้องมีการซื้อสินค้าจากร้านที่มีตราสัญลักษณ์ Vat Refund for Tourists มีมูลค่าสินค้าไม่รวม Vat ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท โดยซื้อจากร้านค้าที่มีตราสัญลักษณ์ดังกล่าวแห่งละไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/วัน หรือรวมทั้งหมดไม่เกิน 2 แลนบาท ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับเงินคืนภาษีทั้งหมดไม่เกิน 1.2 หมื่นบาท

สำหรับอัตราภาษีที่จะทำการคืนให้กับนักท่องเที่ยวนั้น คิดเป็น 7% ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อ ในจำนวนดังกล่าว 4.2-6.4% จะเป็นเม็ดเงินที่คืนให้กับนักท่องเที่ยว 2% เป็นเม็ดเงินที่ส่งให้กรมสรรพากร และ 0.7-1% เป็นเม็ดเงินที่ผู้ให้บริการแวตรีฟันด์ ■

ถกห้างเคเลียร์ปมคืบหน้า

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 ต.ค.นี้ กรมสรรพากร จะเชิญผู้แทนสมาคมค้าปลีกเข้าหารือทำความเข้าใจ เรื่องการอนุญาตให้ผู้ประกอบการค้าภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวดังชาติ หลังจากที่สมาคมค้าปลีกไปแถลงข่าวและทำให้เกิดความสับสนและไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไร ทั้งที่เรื่องนี้กรมสรรพากรได้ดำเนินการตามขั้นตอนเงื่อนไขเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว

นายปิ่นสาบ สุรัสวดี ผู้อำนวยการกองวิชาการแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า การดำเนินการเปิดให้ผู้ประกอบการค้าภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวดังชาติยังคงเดินหน้าไปตามปกติ โดยยืนยันว่าสาเหตุที่ผู้สมัครรายหนึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากมีการเสนอจุดคืนภาษีถึง 5 จุด เกินเงื่อนไขที่กำหนด 3 จุด ซึ่งในวันที่ผู้สมัครรายอื่นไปสมัครทางเจ้า

30 วัน กรณีที่กรมสรรพากรเห็นด้วยกับการอุทธรณ์ แต่หากกรมฯไม่เห็นด้วยก็ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาซึ่งใช้เวลา 90 วัน ถึงจะรู้ผลอุทธรณ์”

นายปิ่นสาบกล่าวว่า เหตุผลที่ให้ผู้ประกอบการเสนอจุดคืนภาษีได้ไม่เกิน 3 จุด เพราะเป็นโครงการทดลองที่ต้องการเห็นผลได้ผลเสียว่าทำแล้วได้ประโยชน์กับนักท่องเที่ยวกับประเทศหรือไม่ จึงไม่ต้องการเปิดกว้างมาก เพราะยากต่อการติดตามและควบคุมและประเมินผล ส่วนกรณีที่มีผู้เปิดจุดให้บริการได้เพียงรายเดียว 3 จุด จะมีผลต่อการประเมินผลโครงการหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาหลัง 6 เดือน ซึ่งหากเป็นที่น่าพอใจก็สามารถเดินหน้าโครงการถาวรโดยจะเปิดกว้างให้ทุกรายเข้ามาทำได้ แต่หากไม่เป็นที่น่าพอใจก็อาจมีการทบทวน หรือขยายเวลาทดลอง เพื่อเปิดให้มาสมัครคัดเลือกเพิ่มได้.



เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

หน้าที่กรมสรรพากรก็ได้แจ้งเตือนไปแล้วว่า การเสนอจุดคืนภาษีเกิน แต่ทางผู้สมัครยืนยันที่จะส่งเสนอทั้ง 5 จุด ทำให้ไม่ผ่านการคัดเลือก ส่วนผู้ประกอบการอีก 1 รายไม่ผ่านคุณสมบัติ

เพราะไม่ได้ขอทำธุรกิจเป็นตัวแทนขอคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

“ตามกฎหมายผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน หรือภายในวันที่ 13 ต.ค.นี้ โดยขณะนี้กรมสรรพากรยังไม่ได้รับเรื่องอุทธรณ์ อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับเรื่องอุทธรณ์จะใช้เวลาพิจารณา

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 800

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 5 ตุลาคม 2561

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6066

หน้า: 13(บน)

Col.Inch: 43.03

Ad Value: 34,424

PRValue (x3): 103,272

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สรรพากรชี้เอกชนค้าน จุดคืนภาษีแเวต ยื่นอุทธรณ์ได้ 15 วัน

สรรพากรชี้เอกชนค้าน

• จุดคืนภาษีแเวต ยื่นอุทธรณ์ได้ใน 15 วัน

กรมสรรพากร แจงเอกชน 2 รายไม่ผ่านคุณสมบัติเป็นตัวแทนคืนภาษีแเวตนักท่องเที่ยว เหตุทำผิดเงื่อนไข ระบบ หากไม่เห็นด้วยมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน ยันหลักเกณฑ์คัดเลือกโปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มใด

นายปิ่นสาย สุรัสวดี ผู้อำนวยการกอง วิชาการแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยถึงกรณีปัญหาสำหรับสมัครผู้ประกอบการให้ ทำการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษี แเวต กับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีผู้สมัคร 3 ราย และ ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเพียง 1 รายเท่านั้น ว่า ในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติรายหนึ่ง เพราะเสนอจุดคืนภาษีมา 5 จุด ซึ่งเกินกว่าที่ เงื่อนไขกำหนดไว้ว่าเสนอได้ไม่เกิน 3 จุด ซึ่ง ในวันที่ผู้สมัครมายื่นใบสมัครทางเจ้าหน้าที่กรม สรรพากรที่รับเรื่องได้บอกเตือนแล้วว่าเสนอจุด คืนภาษีเกิน แต่ทางผู้สมัครยืนยันที่จะส่งเสนอ ทั้ง 5 จุด ทำให้ไม่ผ่านการคัดเลือก

สำหรับผู้ประกอบการอีก 1 ราย ที่ไม่ผ่าน คุณสมบัติ เพราะไม่ได้ขอทำธุรกิจเป็นตัวแทน ขอคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวไว้ในหนังสือ บริดคนท์สนธิ ซึ่งรายนี้ก็เสนอจุดคืนภาษีมา 3 จุด และก็ยอมรับว่าไม่ผ่านการพิจารณาของ กรมสรรพากร

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเสนอจุดคืน ภาษีมาเกิน สามารถยื่นอุทธรณ์กับกรมสรรพากร ได้ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือยืนยัน ไม่ผ่านการพิจารณาเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 13 ต.ค. 2561 นี้ โดยขณะนี้กรมสรรพากรยังไม่ ได้รับเรื่องอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับ

เรื่องอุทธรณ์จะใช้เวลาพิจารณา 30 วัน กรณี ที่กรมสรรพากรเห็นด้วยกับการอุทธรณ์ แต่ หากกรมสรรพากรไม่เห็นด้วยก็ต้องส่งเรื่องให้ กระทรวงการคลังพิจารณา ซึ่งจะใช้เวลา 90 วัน ถึงจะรู้ผลอุทธรณ์

ทั้งนี้ เหตุผลที่ทำให้ผู้ประกอบการเสนอจุด

คืนภาษีได้ไม่เกิน 3 จุด เพราะเป็นโครงการ ทดลอง ที่ต้องการเห็นผลได้ผลเสียว่าทำแล้ว ได้ประโยชน์กับนักท่องเที่ยวกับประเทศหรือไม่ จึงไม่ต้องการเปิดกว้างมาก เพราะยากต่อ การติดตามควบคุมและประเมินผล

นอกจากนี้ กรมสรรพากรไม่ทราบว่าจะ มีผู้สมัครจำนวนเท่าไร หลังจากประกาศรับ สมัครเป็นการทั่วไป ซึ่งกรมสรรพากรประเมิน ว่าหากมีผู้สมัคร 10 ราย ก็จะมีประมาณ 30 จุด ซึ่งอยู่ในวิสัยที่กรมสรรพากรควบคุมและ ติดตามประเมินผลได้ ซึ่งในใบสมัครของกรม สรรพากรก็มีให้กรอกแค่ 3 จุดเท่านั้น ส่วน ที่ผู้สมัครเสนอจุดเกินมาได้มีการพิมพ์เอกสาร เพิ่มเติมขึ้นมาเอง

นายปิ่นสาย กล่าวว่า ที่ผ่านมารกรม สรรพากรได้ศึกษาเพิ่มช่องทางคืนภาษีแเวตให้ กับนักท่องเที่ยวมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี เนื่องจากพบว่าบางช่วงมีนักท่องเที่ยวขอคืน ภาษีจำนวนมากทำให้ต้องใช้เวลานาน โดยช่วง

ที่ผ่านมา มีนโยบายประชารัฐกลุ่มดีสามที่ดูเรื่อง กับการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ได้เข้ามาหารือ กับกรมสรรพากร ซึ่งเป็นการหารือทางวิชาการ และเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการคืนภาษีแเวต นักท่องเที่ยวของต่างประเทศควรนำมาปรับ ใช้กับของไทย

“ที่ผ่านมารกรมสรรพากรคุยหารือกับกลุ่ม สามดีมาตลอด ไม่ได้คุยกับกลุ่มสมาคมค้าปลีก ที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วย ส่วนสมาคม ค้าปลีกจะอยู่ในกลุ่มสามดีด้วยหรือไม่ กรม สรรพากรไม่ทราบ” นายปิ่นสาย กล่าว

ทั้งนี้ ในที่สุดได้มีข้อสรุปในเดือนที่ผ่าน มาว่าจะมีการให้คืนภาษีแเวตนักท่องเที่ยวใน เมือง โดยการเปิดสมัครเป็นการทั่วไป ซึ่งกรม สรรพากรได้ออกระเบียบการสมัครและมีผู้สมัคร ผ่านคุณสมบัติ 1 ราย ซึ่งก็เริ่มดำเนินการ ทดลองเป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561-30 มี.ค. 2562

ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกและยื่นอุทธรณ์ ก็เป็นเรื่องของการพิจารณาไปตามขั้นตอน หลัง จากเวลาทดลองแล้วก็ต้องมีการประเมิน เพื่อ เสนอให้กระทรวงการคลังตัดสินใจต่อไปว่า หาก เป็นที่น่าพอใจก็สามารถเดินหน้าโครงการจริงต่อ ไปได้และจะเปิดกว้างให้ทุกรายเข้ามาทำได้ แต่ หากไม่เป็นที่น่าพอใจก็ต้องมาทบทวนโครงการ ว่าต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไร ■

สรรพากรเรียก ห้างถกคืนVAT ยันผิดเงื่อนไข

พระราม 6 ● “เอกนิติ” เรียกสมาคมค้าปลีกเข้าหารือ เพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนเรื่องการเปิดจุดคืนภาษีแวต ชี้เห็นเพราะส่งเอกสารผิดเงื่อนไขจริง “สรรพากร” จับมือ คปภ. เชื่อมโยงข้อมูลลดหย่อนภาษี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่า วันที่ 5 ต.ค. กรมสรรพากรจะเชิญผู้แทนสมาคมค้าปลีกเข้าหารือทำความเข้าใจเรื่องการอนุญาตให้ผู้ประกอบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีแวต) ให้กับนักท่องเที่ยว หลังจากที่สมาคมค้าปลีกไปแถลงข่าวและทำให้เกิดความสับสนและไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนเงื่อนไขเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ กรมสรรพากรได้ร่วมมือกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิต สมาคมประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย เชื่อมโยงข้อมูลการลดหย่อนภาษีเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้เสียภาษี โดยเริ่มต้นจากการเชื่อมโยงข้อมูลการลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพก่อนเป็นอันดับแรก โดยเริ่มในปีนี้นั้นที่ เพราะเป็นมาตรการภาษีที่ออกมาล่าสุดที่หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาทต่อปี และในปี 2562-2563 กรมสรรพากรจะเชื่อมโยงข้อมูลกับ คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา และเบี้ยประกัน

แบบบ้านญาติ เพื่อให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวกและได้รับเงินคืนภาษีเร็วขึ้น

นายปิ่นสาย สุรัสวดี ผู้อำนวยการกองวิชาการแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพากรเปิดเผยว่า กรณีปัญหาสมัครผู้ประกอบการให้ทำการเป็นตัวแทนคืนภาษีแวตกับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีผู้สมัคร 3 ราย และผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเพียง 1 ราย เท่านั้น ในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติรายหนึ่งเพราะเสนอจุดคืนภาษีมา 5 จุด ซึ่งเกินกว่าที่เงื่อนไขกำหนดไว้ว่าเสนอได้ไม่เกิน 3 จุด ซึ่งในวันที่ผู้สมัครมายื่นใบสมัครทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรที่รับเรื่องได้แจ้งเดือนแล้วว่าเสนอจุดคืนภาษีเกิน แต่ทางผู้สมัครยืนยันที่จะส่งเสนอทั้ง 5 จุด ทำให้ไม่ผ่านการคัดเลือก

สำหรับผู้ประกอบการอีก 1 รายที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเพราะไม่ได้ขอทำธุรกิจเป็นตัวแทนขอคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวไว้ในหนังสือบริดณห์สนธิ ซึ่งรายนี้ก็เสนอจุดคืนภาษีมา 3 จุด และก็ยอมรับว่าไม่ผ่านการคัดเลือกไม่ได้มีติดค้างหรือไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาของกรมสรรพากร

“ถึงตอนนี้กรมสรรพากรยึดเกณฑ์เดิม คือ มีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก 1 ราย ก็ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ หลังจากนั้น 8 เดือนก็จะมีการประเมินโครงการ ส่วนบริษัทที่ไม่ผ่านเกณฑ์ถ้าไม่เห็นด้วยก็อุทธรณ์มา แยกเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ตอนนี้สรรพากรยึดเกณฑ์เดิมคือผ่าน 1 ราย” นายปิ่นสายกล่าว

สรรพากรโต้“แเวตรีฟันด์”ไม่ได้กั้นแกลง เปิดกว้างรอรับอุทธรณ์-พิจารณาอีกรอบ

นางสาวพัชรา พงษ์ศิริติดยุติ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมสรรพากร เปิดเผยถึงกรณีที่ กรมสรรพากรประกาศตั้งบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แเวต) 7% ให้กับนักท่องเที่ยวในเมือง หรือ Vat Refund For Tourist เพียงรายเดียวนั้น ขอยืนยันว่า กรมสรรพากรไม่ได้กั้นแกลงบริษัทเอกชนอีก 2 ราย ที่ฝ่าฝืนมาได้หาหรือกับคณะกรรมการสานพลัง ประชาธิปไตย D3 เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (ไมซ์) จนได้ข้อสรุปว่ากรมสรรพากร จะเปิดรับคืนภาษีแเวตให้นักท่องเที่ยวในเมือง และไม่เคยหาหรือมีข้อเสนอใดๆกับสมาคม ผู้ค้าปลีกไทยและผู้ประกอบการเอกชน ส่วนที่เอกชนระบุว่ากรมสรรพากรเสนอให้เอกชนรวมตัว กันมาเป็นกลุ่มและเปิดให้บริการทั้งหมด 5 จุด นั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

“การตั้งตัวแทนคืนภาษีนักท่องเที่ยวในเมืองเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ไม่ใช่เรื่องทำให้เกิดการแข่งขันแต่เนื่องจากมีผู้ประกอบการเสนอจุดให้บริการมาถึง 5 จุดจากเงื่อนไข ที่กรมกำหนดไว้ 3 จุด จึงไม่ผ่านการพิจารณา ส่วนที่ผู้ประกอบการระบุว่า ต้องไปจดทะเบียนเป็น ผู้ให้บริการคืนภาษีแเวตกับกระทรวงพาณิชย์ และต้องใช้เวลา 15 วันนั้น เรื่องดังกล่าวกรมสรรพากร ได้กำชับผู้ประกอบการให้ไปดำเนินการให้ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้ว แต่ก็ไม่มีมีการแก้ไข จึงไม่ผ่านการพิจารณา”

นายสาโรช ทองประคำ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมสรรพากร กล่าวว่า บริษัทเอกชน ทั้ง 2 รายยังสามารถอุทธรณ์กับกรมสรรพากรได้ภายใน 15 วัน โดยกรมมีเวลาพิจารณาเรื่อง ดังกล่าวใน 30 วัน หากเห็นด้วยจะดำเนินการเปิดให้ยื่นหลักฐานใหม่อีกรอบแต่หากไม่เห็นด้วย ก็ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายใน 90 วัน.

มหากาพย์แควตรีฟนด์



สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ยังคงต้องลุ้นว่า จะ อุทธรณ์ขอทำแควตรีฟนด์จากกรมสรรพากร ได้หรือไม่ ขณะที่ร้าน เซเว่นฯ เปิดบริการ ฉลุย

B3

จับตามหากาพย์'แควตรีฟนด์' ประโยชน์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว?

โครงการทาว์นทาว์นแควตรีฟนด์ฟอร์ทัวริสต์

เกณฑ์การเลือก	ร้านค้าขนาดเล็ก	ศูนย์การค้า
การคมนาคมสะดวก	ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาเยาวราช สีดี (สยามสแควร์) และบางต๊อก ไนท์ บาซาร์	สยามพารากอน เซ็นทรัลเวสต์ เซ็นทรัลชิดลม โรบินสัน สุขุมวิท ดี เอ็มโพเรียม
ความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว	ไม่สามารถประเมินได้	เฉลี่ยประมาณ 9 หมื่น - 1.5 แสนคน/วัน/จุด
เงื่อนไขของสินค้าที่นักท่องเที่ยว มีสิทธิยื่นขอคืน Vat	<ul style="list-style-type: none"> เป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านที่มีตราสัญลักษณ์ Vat Refund for Tourists มีมูลค่าสินค้าไม่รวม Vat ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท โดยซื้อจากร้านค้าที่มีตราสัญลักษณ์ดังกล่าวแห่งละไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/วัน สินค้าดังกล่าวต้องได้รับการบรรจุหีบห่อที่มีสัญลักษณ์ของผู้ประกอบการจดทะเบียนในลักษณะมั่นคงและให้ข้อความ "No Consumption Made Whilst In Thailand" ลงบนหีบห่อ ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน 	
ประเภทสินค้า	อาหารและของใช้ประจำวัน	มีสินค้าหลากหลายหมวด เช่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องหนัง เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
ยอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อใบเสร็จที่จะเข้าเกณฑ์ 2,000 บาทขึ้นไป	มากกว่า 100 บาท/ใบเสร็จ	เฉลี่ยมากกว่า 2,000 บาท/ใบเสร็จ
ร้านค้าสามารถออกไป ก.พ.10	ไม่มี	กว่า 60% ของร้านค้าที่จดทะเบียนเป็น Vat Refund for Tourists

จะเริ่มสำรวจ

ถือเป็นมหากาพย์ที่ยังคงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะลงเอยอย่างไร สำหรับการเปิดให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ นักท่องเที่ยว (ทาว์นทาว์น แควตรีฟนด์ ฟอร์ ทัวริสต์) เพราะหลังจากนี้ไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค. 2561-30

มี.ค. 2562) กรมสรรพากรต้องมีการประเมินผลจุดให้บริการแควตรีฟนด์อีกครั้งหนึ่ง ว่าผลการตอบรับจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาขอแควตรีฟนด์ผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทั้ง 3 จุดให้บริการ คือ สาขา สีดี สาขา บางต๊อก ไนท์บาซาร์ และสาขาผดุงด้าย ย่านเยาวราช เป็นอย่างไร

จากจำนวนสาขาของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีเป็นจำนวนมาก ทำให้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งถือเป็นบริษัท ลูกผู้รับผิดชอบบริการดังกล่าวร่วมกับร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จึงได้มีการติดตั้ง เคอร์ชุนาขนาดใหญ่บริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั้ง 3 จุดที่ได้รับการอนุมัติจากกรมสรรพากร เพื่อให้นักท่องเที่ยว

เที่ยวต่างชาติล้งเกิดโต้แย้งขึ้น ขณะที่ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นตัวแทนคืนแควตรีพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวกำลังดำเนินการทดลอง ในฝั่งของผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติการอนุมัติอย่างสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ก็เตรียมดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อกรมสรรพากร เพื่อให้กรมสรรพากรพิจารณาใบสมัครและคุณสมบัติอีกครั้ง หลังจากทำงานร่วมกันทำโครงการนี้มาตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2560

ความผิดหวังที่เกิดขึ้นดังกล่าวส่งผลให้สมาคมผู้ค้าปลีกไทยต้องออกมาชี้แจงถึงขั้นตอนการทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังและกรมสรรพากรตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้น โดยเริ่มจากวันที่ 7 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้แทนประชารัฐกลุ่มคณะทำงานสานพลังประชารัฐ (คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ : Public-Private Steering Committee) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ MICE (D3) ร่วมกันประชุมหารือ เพื่อเริ่มต้นโครงการ Downtown Vat Refund for Tourists

ผ่านไป 1 เดือน วันที่ 8 ม.ค. 2561 กรมสรรพากรได้เชิญผู้แทนประชารัฐ D3 สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เข้าร่วมหารือในรายละเอียดของโครงการ พร้อมกำหนดให้สมาคมผู้ค้าปลีกไทยเป็นตัวแทนในการดำเนินการและประสานงาน หลังจากนั้นวันที่ 26 ม.ค. 2561 กรมสรรพากรได้มีการแจ้งในที่ประชุมให้เพิ่มจุดดำเนินการจาก 4 จุด เป็น 5 จุด

ต่อมาวันที่ 12 ก.พ. 2561 ประชาารัฐ D3 สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และกรมสรรพากรได้มีการประชุมร่วมกัน พร้อมกำหนดให้สมาคมจัดตั้งนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการดำเนินการ โดยกรมสรรพากรจะเป็นผู้กำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติใน MOU ซึ่งในส่วนของผู้ค้าปลีกไทยได้มีการเสนอจัดตั้งจุดบริการ 5 จุด คือ สยามพารากอน เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลชิดลม โรบินสันสุขุมวิท และดิ เอ็มโพเรียม หลังจากนั้นวันที่ 3 เม.ย. กรม

สรรพากรแจ้งว่า โครงการนี้จะเริ่มในวันที่ 27 เม.ย. 2561 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ต.ค. เป็นช่วงทดลองโครงการ ต่อมาวันที่ 19-25 เม.ย. 2561 กรมสรรพากรจัดให้มีการอบรมร่วมกับเทรนเนอร์ของบริษัทร่วมทุน เพื่ออธิบายหลักเกณฑ์เงื่อนไข และแนวทาง วันที่ 23 เม.ย. 2561 กำหนดให้มีการ MOU ระหว่างกรมสรรพากร ประชาารัฐ D3 กับสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ในวันที่ 28 เม.ย. 2561 ซึ่งวันดังกล่าวประชารัฐ D3 และกรมสรรพากรได้แจ้งยกเลิกการลงนาม (โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561 กรม. มีมติตั้งเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ จากผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร)

เวลาผ่านไปจนถึงวันที่ 23 ส.ค. 2561 กรมสรรพากรได้เรียกประชุมประชารัฐ D3 สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และบริษัทร่วมทุน โดยแจ้งว่ากฎเกณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงและจะประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ทราบภายในเดือน ส.ค. 2561 หลังจากนั้นวันที่ 5 ก.ย. 2561 มีประกาศจากกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับ 224) เรื่องกำหนดคกกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติ ระบุว่า วันที่ 10-17 ก.ย. 2561 ยื่นคำอนุมัติเป็นตัวแทน โดยวันที่ 17 ก.ย. 2561 สมาคมและบริษัทร่วมทุน คือ บริษัทแควตรีพันธ์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 5 จุด และกรมสรรพากรได้ลงนามรับสมัครตามที่เสนอ วันที่ 25 ก.ย. 2561 กรมสรรพากรจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจพื้นที่ ซึ่งยื่นไปทั้ง 5 จุด วันที่ 26 ก.ย. กรมฯ ให้เสนอระบบซอฟต์แวร์และขั้นตอนดำเนินการ วันที่ 30 ก.ย. ประกาศผลผู้ได้สิทธิดำเนินการรายเดียว

ด้านกรมสรรพากรเองก็ออกมาชี้แจงถึงคุณสมบัติที่ผิดพลาดของสมาคมผู้ค้าปลีกไทย โดยในวันที่ 5 ต.ค. นี้ จะเชิญสมาคมผู้ค้าปลีกไทยไปทำความเข้าใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้น

ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการคืนภาษีให้นักท่องเที่ยว 2,300 ล้านบาท ต้องจับตาว่า หลังจากเพิ่มจุดแควตรีพันธ์ในเมือง ด้วยโมเดลที่กรมสรรพากรเลือกแล้ว จะเพิ่มยอดคืนภาษีได้แค่ไหน ■



สีบเนื่องจากการที่กรมสรรพากรได้อนุมัติให้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนดำเนินการ คืนแวตแต่เพียงรายเดียว โดยให้บริการ 3 จุด ได้แก่ สาขาลิโด้ สาขาแบงก์ค็อกไนท์บาร์ชัวร์ และสาขาผดุงด้าว (เยาวราช) ซึ่งส่งผลให้บริษัทร่วมทุนที่จดทะเบียนในนาม แวต รีฟันด์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งประกอบไปด้วย ห้างเซน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์, ห้างเซ็นทรัล ซิตี้, ดีเอ็มโพเรียม, โรบินสัน สุขุมวิท และสยามพารากอน ที่มีการเตรียมพร้อมเคาน์เตอร์แวตรีฟันด์ พอร์ทัลวีริสตีไว้เรียบร้อยแล้วต้องพลาดโอกาสดังกล่าว สมาคมผู้ค้าปลีกและตัวแทนบริษัทร่วมทุนแวต รีฟันด์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เปิดแถลงข่าวเพื่อขอให้ กรมสรรพากรทบทวนเรื่องดังกล่าว

นายวรวิทย์ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า จากกรณีนี้ภาครัฐต้องการผลักดันโครงการทดลองการ คืนแวต รีฟันด์ในเมืองให้นักท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2562 หากต้องการทำให้เกิดผลสำเร็จจริง ทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และบริษัทร่วมทุนฯ ขอเสนอแนะว่าภาครัฐควร ควรโฟกัสโลกทัศน์ที่มีศักยภาพสูง ไม่ว่าจะ เป็น จำนวนนักท่องเที่ยว ความสะดวกสบายของ นักท่องเที่ยว ระบบที่รองรับอย่างเหมาะสม และความ เป็นไปได้ในการใช้จ่ายในหมวดสินค้าที่คืนภาษีได้ โดย บริษัทร่วมทุนฯ ภายใต้ชื่อ บริษัท แวต รีฟันด์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอยืนยันว่า 5 โลเคชั่น ได้แก่ ห้างเซน ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์, ห้างเซ็นทรัล ซิตี้, ดีเอ็มโพเรียม, โรบินสัน สุขุมวิท และสยามพารากอน ตามที่เคย เสนอกับกรมสรรพากรตั้งแต่แรกเริ่มและมีการทดลอง

ระบบกับกรมสรรพากรแล้วทั้ง 5 จุด สามารถรองรับและ เชื้อต่อการบริหารจัดการโครงการดาว์นทาวน์แวตรีฟันด์ พอร์ทัลวีริสตีให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้หลังจากการที่กรมสรรพากรประกาศรับสมัคร ผู้ประสงค์ให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ นักท่องเที่ยว โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-17 ก.ย.ที่ผ่านมา นั้น ผลการอนุมัติจากกรมสรรพากรปรากฏว่ามีผู้ได้รับ อนุมัติให้เป็นตัวแทนคืนแวตเพียงรายเดียว คือ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด โดยให้บริการ 3 จุด คือ สาขา ลิโด้, สาขาแบงก์ค็อกไนท์บาร์ชัวร์ และสาขา ผดุงด้าว (เยาวราช) นั้น ส่งผลให้บริษัทร่วมทุนที่จดทะเบียน ในนาม แวต รีฟันด์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบ ด้วย ห้างเซน ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์, ห้างเซ็นทรัล ซิตี้, ดีเอ็มโพเรียม, โรบินสัน สุขุมวิท และ สยามพารากอน ที่เตรียมความพร้อมเคาน์เตอร์แวตรีฟันด์พอร์ทัลวีริสตีไว้เรียบร้อยแล้ว พลาดโอกาสในการสนับสนุน ภาครัฐอย่างน่าเสียดาย ทั้งๆ ที่มีการเตรียมความพร้อม ร่วมกันกับกรมสรรพากรมาเกือบปี และรับทราบแต่แรก แล้วถึงเหตุผลว่าทำไมจึงเป็น 5 จุด เพื่อตอบโจทย์ใน การอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและเพื่อผล สัมฤทธิ์ของโครงการ

นอกจากนี้ยังมีการประชุมพิจารณาระบบซอฟต์แวร์ และขั้นตอนการดำเนินการ รวมทั้งมีการเดินสำรวจจุด คืนแวตทั้ง 5 จุดร่วมกัน ซึ่งทางกรมสรรพากรทบทวนว่า ทั้ง 5 จุดมีความพร้อมในการดำเนินงานที่สมบูรณ์ แต่ผล การอนุมัติตัวแทนคืนแวตรีฟันด์กลับเหลือแค่ผู้ประกอบการ รายเดียว และมีจุดคืนแวต 3 จุด

บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 5 - พฤศจิกายน 11 ตุลาคม 2561

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3105

หน้า: 10(กลาง)

Col.Inch: 57.09

Ad Value: 57,090

PRValue (x3): 171,270

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: คำปลื้มถึงยื่นอุทธรณ์สรรพากรทบทวนจุดคืนแวด รีฟันด์

“สมาคมเตรียมยื่นอุทธรณ์เรียกร้องให้กรมสรรพากรพิจารณาตัวแทน จุดคืนแวด รีฟันด์นักท่องเที่ยวใหม่ ภายหลังจากได้รับหนังสือยืนยันว่าไม่ผ่านการพิจารณาจากกรมสรรพากรอย่างเป็นทางการ และทางสมาคมไม่ได้มีปัญหาคือการที่ร้านสะดวกซื้อได้รับสิทธิ์ เพียงแต่ต้องการตั้งคำถามว่าทำไมต้องเป็นรายเดียว และทำไมต้องแค่ 3 จุด และเลือกจากอะไร ซึ่งเราเชื่อว่าการมีหลายจุดคืนภาษีจะส่งผลดีต่อระบบ และยังช่วยกันกระตุ้นและสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว อีกอย่างภาคเอกชนก็ลงทุนเอง” นายวรวิทย์ กล่าว ■

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 800

Section: First Section/บทความ

วันที่: ศุกร์ 5 ตุลาคม 2561

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6066

Col.Inch: 50.74 Ad Value: 40,592

คอลัมน์: ชีพายุ ทะลุฟ้า: นวัตกรรมสรรพยากร

หน้า: 2(บน)

PRValue (x3): 121,776

คลิป: ชาว-ดำ

อย่างนี้ก็มีด้วยหรือที่กรมสรรพากรตัดสินใจให้ร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น รับมอบหน้าที่เป็น "เคาน์เตอร์เซอร์วิสในเมือง" ให้บริการคินมาชื้อมูลค่าเพิ่มหรือแวตแก่นักท่องเที่ยว

เป็นการตัดสินใจที่แปลกแตกต่างเอามาก ๆ เพราะไม่เคยพบเคยเห็นในประเทศใดมาก่อน หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง ก็คงจะมีแค่ประเทศไทยนี้แหละ ที่คืนแวตกันในร้านค้าสะดวกซื้อ

เคาน์เตอร์ เซอร์วิส คืนแวตแก่นักท่องเที่ยวในเมืองที่เจริญก้าวหน้าที่สุดและสะดวกที่สุด ก็เห็นจะเป็นประเทศญี่ปุ่นที่มีการคินมาชื้อกันในห้องสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้ากันเลย ประเทศไทย ระวังคาดตอนรายได้จากการชื้อบั้งของนักท่องเที่ยว ก็ควรจะเอาตัวอย่างดี ๆ มาจากญี่ปุ่นไม่ใช่ทำอะไรให้คนสงสัยว่ามีอะไรเคลือบเคลงหรือไม่ในการตัดสินใจเช่นนี้

การคินมาชื้อนักท่องเที่ยว ณ จุดชื้อบั้งเลยตามข้อเสนอของสมาคมผู้ค้าปลีกไทย มีข้อดีหลายประการ ได้แก่ เพิ่มความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว คือรับเงินคินมัน ณ จุดชื้อบั้งเลย ไม่ต้องหอบสินค้าไปรื้อทำร้านสะดวกชื้ออีก

การชื้อคินมันต้องมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่มากพอ การชื้อของกระจิบกระฉอยในร้านสะดวกชื้อ เอาไปเคลมภาษี



นกกิ่งขากรมสรรพากร

ไม่ได้หรอก ไม่รู้ผู้บริกรมสรรพากรเอาอะไรคิดก็ไม่รู้

อีกประการหนึ่ง สภาพหรือลักษณะของร้านสะดวกชื้อจะมีพื้นที่ที่เล็กมาก ในขณะที่มีคนชื้อสินค้าย่อย ๆ จำนวนมาก แทบจะเรียกได้ว่าพลุกพล่านด้วยซ้ำ

ผิดกับการตั้งเคาน์เตอร์ตามห้าง ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางกว่ามาก และสามารถจะจัดระเบียบการให้บริการได้ดีกว่าร้านสะดวกชื้อที่เล็กและคับแคบเป็นอันมาก

คิดได้ไงอะ จะเอานักท่องเที่ยวต่างชาติไปปะปนกับคนชื้อบุหรี สบู่ ผงซักฟอก

โครงการคินมาชื้อนักท่องเที่ยวในเมืองเป็นดำริที่ดี ที่จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว นำรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้นอีก และเมื่อนักท่องเที่ยวทำเรื่องคินมาชื้อไปแล้ว ก็อาจจะชื้อบั้งต่อได้ทันทีในเมื่อยังมีเวลาพนักเหลืออยู่

ที่สำคัญก็คือโครงการนี้ มีการบริการหาหรือกับผู้ประกอบ การห้างสรรพสินค้า 3-4 กลุ่มในนามบริษัท แวต รีฟันด์

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 800

Section: First Section/บทความ

วันที่: ศุกร์ 5 ตุลาคม 2561

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6066

Col.Inch: 50.74 Ad Value: 40,592

หน้า: 2(บน)

PRValue (x3): 121,776

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชีพายุ ทะลุฟ้า: นวัตกรรมสรรพยากร

เซ็นเตอร์มาโดยตลอด

แต่ดู ๆ บริษัท เคนเตอร์ เซอร์วิส ซึ่งถือหุ้นใหญ่ โดยบริษัท ซีพี ออลล์ก็ไหลเข้ามา แล้วมาสร้างปรากฏการณ์ที่ฝ่าเหล่าผ่ากอ คือเอาเคนเตอร์ เซอร์วิส ดินแดนนักท่องเที่ยวมาไว้กับเคนเตอร์ เซอร์วิสร้านสะดวกซื้อที่มีไว้สำหรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟ

คิดได้ยังไง ผิดวัตถุประสงค์และเจตนาธรรมเป็นอันมาก

การอ้างว่า บริษัท แวด รีฟันด์ เซ็นเตอร์ เสนอจุดยืนมา 5 จุด ซึ่งเกินกว่าข้อกำหนดที่ให้แค่ 3 จุด ก็ไม่ใช่ประเด็นอะไรที่มีความสลักสำคัญเลย

จะ 3 จุดหรือ 5 จุดมันก็เป็นแค่รายละเอียด ทาใช้เนื้อหาไม่จริง ๆ แล้ว ควรจะตั้งมันทุกห้างในแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติไปจับจ่ายใช้สอยด้วยซ้ำ

การตัดสินใจของกรมสรรพากรในเรื่องเคนเตอร์ เซอร์วิสดินแดนนักท่องเที่ยว กลายเป็นการแปลงสารจากเจตนาธรรมเป็นอันมาก

มันจะทำให้ของดี ๆ กลายเป็นของเสีย หรือ "เสียของ" ไปเลย

ยิ่งผู้คนพากันหันเหไปอยู่ที่รัฐบาลนี้ อ้อประโยชน์กับกลุ่มทุนใหญ่รายนี้ ก็ยิ่งทำให้ผู้คนปักใจเชื่อเช่นนั้นยิ่งขึ้น ไม่น่าจะโทษหิวอะไรกันขนาดนี้เลย ■

มุม ข่าวราชการ 'ซี.12'

สรรพากรขานรับ

เรื่องการไม่ใช้สำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการตามมติ ครม. นั้นตอนนี้มีการขานรับจากส่วนราชการต่างๆอย่างคึกคัก นอกจากของ กรมการกงสุลต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ที่ออกประกาศไปแล้วและที่นำมากระจายข่าวต่อเมื่อวานนี้นั้น

บัดนี้มีอีกกรมที่มีความฉะฉานในการดำเนินการคือ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้ออกประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ว่า

ตามข้อ 17 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากรและการติดต่อราชการกรมสรรพากรเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ

การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ดังกล่าว อันเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนในกรณีที่ต้องใช้เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากร รวมถึงประกาศ ระเบียบคำสั่ง ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติต่างๆของกรมสรรพากรที่กำหนดให้บุคคลใดๆต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้

1.กรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดทำสำเนาเอกสารนั้น

2.กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เรียบร้อยแล้วและมีผลใช้บังคับแล้ว ใครไปติดต่อสรรพากรไม่ว่าจะไปเสียภาษีหรือไปขอภาษีคืน ฯลฯ หากบัตรประชาชนไปใบเดียวไม่ต้องถ่ายสำเนาก็ได้แล้ว

ถามว่ากรมอื่นๆตื่นตัวออกประกาศสนองนโยบายสำคัญนี้หรือยัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมที่ต้องเรียกสำเนาหลายใบอย่างเช่น กรมที่ดิน ในกรณีซื้อขายโอนที่ดิน

หรือสำนักงาน ก.พ. ในกรณีเรียกบรรจุเข้ารับราชการเลขที่นั้น มาว่าต้องใช้สำเนานับ 10 ใบทั้งของตัวเองและพ่อแม่ผู้ปกครอง.

“ซี.12”



□ จับมือ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้ร่วมมือกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิต สมาคมประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย เชื่อมโยงข้อมูลการลดหย่อนภาษีเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้เสียภาษี โดยเริ่มต้นจากการเชื่อมโยงข้อมูลการลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพก่อนเป็นอันดับแรกโดยเริ่มในปีนี้นี้ทันที

RETAIL

Appeals to go forward in VAT refund service dispute

WICHIT CHANTANUSORNIRI

The Revenue Department has allowed two companies that failed to win approval for offering downtown value-added tax (VAT) refund service to foreign tourists during a six-month trial run to file appeals within 15 days after its decision was announced.

The department will take 30 days to deliberate on the appeals before forwarding them to the Finance Ministry for the final say if the department does not agree with reasons stated in the petition, said Pinsai Suraswadi, director of tax policy and planning at the Revenue Department. The Finance Ministry can spend up to 90 days to consider the appeals.

Mr Pinsai insisted that the Revenue Department did not apply double standards nor use criteria to favour a particular group in selecting the downtown VAT refund service provider.

His remarks came after the Thai Retailers Association (TRA) called on the government to think twice about granting Counter Service Co, a payment service provider wholly owned by CP All Plc, the sole concession for offering downtown VAT refund service, out of three applicants.

The retailer group reasons that Siam Paragon, CentralWorld, Central Chidlom, The Emporium and Robinson Sukhumvit are located in areas with the highest tourist density, making them the most appropriate refund points.

Mr Pinsai said recently that one of the failures was not stating in the group's articles of association that it would engage in offering VAT return service, while another requested to have five VAT refund points,

which exceeded the criteria, which limited applicants to three points.

Counter Service is offering VAT refund service to foreign tourists as part of a six-month trial from Oct 1, 2018 to March 31, 2019 at three branches of Counter Service at 7-Eleven convenience stores: Phadung Dao Road in Yaowarat, near Lido Cinema in Siam Square, and at Bangkok Night Bazaar on Rama IX Road.

"We have studied VAT refund points outside airports for a long time and the criteria has never been amended [to be favourable to any group]," Mr Pinsai said. "The department never held any talk with the TRA about the VAT refund service issue, but we'd discussed in a working committee under Pracha Rat to promote tourism and meetings, incentives, conferences and exhibitions. I'm not sure as to whether the retailer association is part of the group."

In the meantime, Phadcha Pongkeeratiyut, principal adviser on performance improvement at the Revenue Department, defended the cap of three service points for downtown VAT refund operators, as the department has estimated that many applicants would seek the licences and it would be difficult for outcome evaluation if the amount of service points was not restricted.

There were only three applicants when the application was opened, Ms Phadcha said.

"We have no idea as to whether the TRA learned about the criteria that limited three VAT refund service points, but what we can affirm is that our officials informed them about the criteria on the document pickup date," she said. "We want all applicants to pass the criteria."

เชื่อมข้อมูล ลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ



เกียรติศักดิ์ พิวกเกลี้ยง

สรรพากรจับมือ คปภ.เชื่อมข้อมูล
ลดหย่อนภาษีประเดิมเบี้ยประกันสุขภาพ
ก่อนขยายไปยังสิทธิประเภทอื่น

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ทางกรมสรรพากรได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ในการเชื่อมโยงข้อมูลการลดหย่อนภาษีเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้เสียภาษี โดยเริ่มต้นจากการเชื่อมโยงข้อมูลการลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งจะเริ่มได้ในปีที่ทันที เพราะเป็นมาตรการภาษีที่ออก

มาแล้วสุดท้ายที่หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท/ปี

นอกจากนี้ ในปี 2562-2563 กรมสรรพากรจะเชื่อมโยงข้อมูลกับ คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาและเบี้ยประกันแบบบำนาญ เพื่อให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวกและได้รับเงินคืนภาษีเร็วขึ้น

ขณะเดียวกัน กรมสรรพากรยังมีแผนร่วมกับหน่วยงานอื่นในการเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์เพื่อใช้การลดหย่อนภาษี ไม่ว่าจะเป็น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) การลดหย่อนภาษีจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (แอลทีเอฟ) กองทุนรวมเพื่อการเกษียณอายุ (อาร์เอ็มเอฟ) และดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรม

สรรพากรที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงานในทุกกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษีและการบริการที่ดีให้แก่ผู้เสียภาษี

ด้าน สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า คปภ.ส่งเสริมให้รูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความหลากหลาย สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยง และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้เอาประกันภัย เพื่อต้องการให้ประชาชนมีการวางแผนการออมที่ดีรองรับความเสี่ยงทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยงจากภาวะค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ หรือรายจ่ายเมื่อยามสูงอายุ

ทั้งนี้ คปภ.ได้ผลักดันมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้เกิดการทำประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ การประกันชีวิต การ

ประกันสุขภาพ การประกันชีวิตแบบบำนาญ และการประกันสุขภาพให้กับบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของผู้สมรสให้สามารถนำเบี้ยประกันภัยดังกล่าวใช้สิทธิลดหย่อนได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ คปภ.ได้มีคำสั่งนายทะเบียนให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความใบคำขอเอาประกันภัย โดยเพิ่มเติมคำถามเกี่ยวกับการขอเอาประกันภัยเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ และการให้ความยินยอมในการส่งและเปิดเผยข้อมูลของผู้เอาประกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนที่ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ โดยไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัยประกอบการยื่นแบบขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

สำหรับในอนาคต คปภ.ภาคธุรกิจประกันภัยจะร่วมกับกรมสรรพากรในการนำนวัตกรรมใหม่ มาพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลของบุคคลที่มีอยู่ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาในการให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดขั้นตอน ลดความซ้ำซ้อนในการส่งข้อมูล และช่วยให้การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีความปลอดภัยและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ■



Money Wise : 'สรรพากร' เชื่อมข้อมูลเบียดเบียน

'สรรพากร' เชื่อมข้อมูลเบียดเบียน

เชื่อผู้ใช้สิทธิลดหย่อน
ได้คืนเงินภาษีเร็วขึ้น

กรุงเทพธุรกิจ • "สรรพากร" ผัน "คปภ." เชื่อมโยงข้อมูลลดหย่อนภาษีเบียดเบียน สุขภาพ พร้อมตั้งเป้าในปี 2562-2563 ขยายส่งข้อมูลเบียดเบียนชีวิต เบียดเบียน สุขภาพพิคามารดาและเบียดเบียนบ้านาญ รวมถึงฝั่งข้อมูลกองทุนและบุคคลล้มละลาย หวังเอื้อให้ผู้เสียภาษีได้รับเงินคืนภาษีเร็วขึ้น

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยภายหลังการประชุมเรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และผู้แทนบริษัทประกันว่า มาตรการนี้เป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรกับ คปภ. บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเบียดเบียนสุขภาพ ในการนำส่งข้อมูลการประกันสุขภาพผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



ให้กรมสรรพากร ตั้งแต่ปี 2661 ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีดังกล่าวต้องแจ้งความประสงค์ให้บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ส่งข้อมูลให้กรมฯ ภายในวันที่ 7 ม.ค. ของปีถัดไป เว้นแต่อธิบดีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

นอกจากนี้ในระยะต่อไปปี 2562-2563 จะขยายการเชื่อมโยงข้อมูลกับคปภ. ครอบคลุมมากขึ้น เช่น เบียดเบียนชีวิต เบียดเบียนสุขภาพพิคามารดา เบียดเบียนบ้านาญ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ดอกเบี้ยออมทรัพย์ ดอกเบี้ยกู้ยืม กองทุน

LTF/RMF ข้อมูลบุคคลล้มละลาย เป็นต้น เพื่อให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวกและได้รับเงินคืนภาษีเร็วขึ้น หวังว่าจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบเรียลไทม์ได้ในอนาคต

"มาตรการการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งโครงการ Digital RD 2020 ของกรมฯ ภายใต้นโยบายดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษี สร้างบริการที่ดีให้แก่ผู้เสียภาษี จากตั้งแต่ต้นปีมานี้ได้เชื่อมโยงข้อมูลการลดหย่อนภาษีกับหน่วยงานภายนอกไปแล้ว เช่น ข้อมูลเงินปันผล ข้อมูลเงินบริจาค ข้อมูลเบียดเบียนสุขภาพ เป็นต้น"

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่าคปภ. ได้มีคำสั่งนายทะเบียนให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความใบคำขอเอาประกัน โดยเพิ่มคำถามเกี่ยวกับการขอเอาประกันภัยเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ และให้ความยินยอมในการส่งและเปิดเผยข้อมูลของผู้เอาประกัน เพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนที่ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบียดเบียนสุขภาพ โดยไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบขอใช้สิทธิ หลังจากนั้นจะให้บริการประกันมีระบบแจ้งเตือนยืนยันสิทธิกลับไปยังประชาชนด้วย

การเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรครั้งนี้ เป็นข้อมูลพื้นฐานไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไปสู่การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเบี้ยประกันชีวิต ซึ่ง คปภ. กำลังพัฒนาระบบข้อมูลกลางหรืออินซัวรันส์บูโร (Insurance Bureau System) ในส่วนธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งที่ผ่านมาติดปัญหาเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คาดหวังว่าการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละหน่วยงานในอนาคตจะเรียลไทม์ทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ช่วยลดต้นทุนบริษัทประกัน ผู้เอาประกัน ได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น

คปภ. คาดว่าจะเห็นเบี้ยประกันชีวิตทั้งระบบเติบโตได้มากกว่า 6% ในปีนี้ สอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยที่เติบโตและในปีนี้เติบโตสูงสุดในรอบ 5 ปี ในส่วนเบี้ยประกันสุขภาพยังคงเติบโตตามเบี้ยประกันชีวิตภาพรวม โดยสังคมสูงวัยและลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพเป็นตัวกระตุ้นให้เบี้ยประกันสุขภาพเติบโต

ล่าสุด สมาคมประกันชีวิตไทย ระบุว่าในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา เบี้ยประกันชีวิตรวบรวมทั้งระบบอยู่ที่ 4.1 แสนล้านบาทเติบโต 5.28% เป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 1.17 แสนล้านบาทเติบโต 8.76% และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไป 2.92 แสนล้านบาทเติบโต 3.94% โดยมีอัตราความคงอยู่เท่ากับ 84%

สรรพากรดึงคปภ.เชื่อมข้อมูล

●ลดหย่อน‘เบี้ยสุขภาพ’เพิ่มความสะดวกผู้เสียภาษี

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่า ได้ร่วมกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย เชื่อมโยงข้อมูลการลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันสุขภาพ ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี โดยตั้งแต่ปี 2561 ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีดังกล่าวต้องแจ้งความประสงค์ให้บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคมของปีถัดไป เว้นแต่อธิบดีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2562-2563 กรมสรรพากรจะขยายการเชื่อมโยงข้อมูลกับ คปภ.ครอบคลุมมากขึ้น เช่น เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา เบี้ยประกันบำนาญ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กบข. ดอกเบี้ยออมทรัพย์ ดอกเบี้ยกู้ยืม กองทุน LTF/RMF ข้อมูลบุคคลล้มละลาย คาดว่าจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ กับหน่วยงานภายนอกในรูปแบบเรียลไทม์ได้ในอนาคต

“มาตรการการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Digital RD 2020 ของกรมสรรพากรภายใต้นโยบายดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษี พร้อมไปกับการสร้างบริการที่ดีให้แก่ผู้เสียภาษี” นายเอกนิติกล่าว

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.กล่าวว่า คปภ.ได้มีคำสั่งนายทะเบียนให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความ

ในคำขอเอาประกัน โดยเพิ่มเติมคำถามเกี่ยวกับการขอเอาประกันภัย เพื่อใช้สิทธิขอลดหย่อนภาษีเงินได้และการให้ความยินยอมในการส่งและเปิดเผยข้อมูลของผู้เอาประกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนที่ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ โดยไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานจากการชำระเบี้ยประกันประกอบการยื่นแบบขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี และหลังจากนี้ คปภ.จะพัฒนาต่อยอดให้บริษัทประกันมีระบบการแจ้งเตือนการยืนยันสิทธิกลับไปยังประชาชนด้วย ซึ่งการเชื่อมโยงดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเบี้ยประกันชีวิต ซึ่ง คปภ.กำลังพัฒนาระบบข้อมูลกลางหรืออินชัวร์รันส์บูโร (Insurance Bureau System)

นายสุทธิพลกล่าวว่า คาดว่าปีนี้เบี้ยประกันชีวิตทั้งระบบเติบโตได้มากกว่า 6% ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตด้านเศรษฐกิจ โดยในส่วนของเบี้ยประกันสุขภาพยังคงเติบโตตามเบี้ยประกันชีวิตภาพรวม ประกอบกับสังคมสูงวัยและลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ ยังเป็นตัวกระตุ้นให้เบี้ยประกันสุขภาพเติบโตอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ส.ค.2561) เบี้ยประกันชีวิตรับรวมทั้งระบบอยู่ที่ 410,298.25 ล้านบาท เติบโต 5.28% เป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 117,503.76 ล้านบาท เติบโต 8.76% และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 292,794.49 ล้านบาท เติบโต 3.94%

รัฐสุญญ4หมื่นล. "เซฟรอน-กรมศุลฯ" สมคบเลี่ยงภาษี

รัฐสุญญ4หมื่นล.

'เซฟรอน-กรมศุลฯ' สมคบเลี่ยงภาษี

ผู้จัดการรายวัน360° - "รสนา" ซ่องโจ "เซฟรอน" ตกตึกเลี่ยงภาษี อาจ "สมคบ" เจ้าหน้าที่ศุลกากรบางคน ที่เปลี่ยนการชื้อน้ำมันมาเป็นการลำแดงส่งออก เพื่อเลี่ยงภาษี ทำรัฐสุญญรายได้กว่า 2,100 ล้านบาท พบงูบงิบยกเลิกใบสำแดงเท็จ 336 ใบ ตีมูลค่าหมื่นล้าน คิดโทษปรับ 4 เท่า ตาม กม.ศุลกากร ทำรัฐสุญญเสียถึง 4 หมื่นล้านบาท แนะนำกฯ สอบถาม "พรเพชร" ที่เคยเป็นประธานองค์คณะที่เคยตัดสินคดีเรื่อง ภาษีเรื่องแท่นขุดเจาะในราชอาณาจักรน่าจะรู้ดี อ่านต่อหน้า 11

วานนี้ (4 ต.ค.) น.ส.รสนา โตลิตรระกุล อดีต ส.ว.กทม. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กตั้งข้อสงสัยและชี้ให้เห็นข้อพิรุณเรื่องการเลี่ยงภาษีของบริษัทพลังงานใหญ่อย่างเซฟรอน โดยเฉพาะการสมคบกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรบางคน ในหัวข้อ "ข้อพิรุณเรื่องการหนีภาษีของเซฟรอน เป็นกระบวนการสมคบคิด ใช้หรือไม่???" ความว่า เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา ตนและนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.คลัง ได้ไปประชุมกับคณะอนุกรรมการด้านการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จึงอยากเพิ่มเติมประเด็นที่ชี้แจงต่อคณะอนุ กมช. ที่เป็นการแสดงถึงข้อพิรุณในการตอบข้อหาหรือของเจ้าหน้าที่ในกรมศุลกากรเรื่องแท่นขุดเจาะอยู่นอกราชอาณาจักร ที่ทำให้เซฟรอนเปลี่ยนการซื้อ

น้ำมันแบบเลี่ยงภาษีมาสำแดงการส่งออกเพื่อเลี่ยงการเสียภาษี ทำให้รัฐจัดเก็บภาษีได้น้อยไปประมาณ 2.1 พันล้านบาท น่าจะเข้าข่ายเป็นการสมรู้ร่วมคิดของข้าราชการในกรมศุลกากรเพื่อให้เอกชนฉ้อภาษีของรัฐ ใช้หรือไม่? น.ส.รสนา ตั้งข้อสังเกตเป็นข้อๆ โดยมีสาระสำคัญว่า เซฟรอน ใช้้ำมันที่แท่นขุดเจาะเป็นเวลา 40 ปี ตั้งแต่ปี 2514-2554 โดยเสียภาษีมาตลอด จุกๆมากลับวิธีเป็นส่งออกเพื่อใช้สิทธิไม่เสียภาษี โดยทำอยู่บริษัทเดียว กรณีนี้ผู้บริหารเซฟรอนและผู้บริหารในกรมศุลกากรไม่รู้ได้อย่างไร ทั้งนี้ มาตรา 70 ใน พ.ร.บ.ปิโตรเลียม 2514 ไม่ได้ยกเว้นภาษีให้กับน้ำมันที่นำไปใช้ที่แท่นขุดเจาะ และแม้แต่อุปกรณ์ที่มีการยกเว้นภาษีตามมาตรา 70 นั้นก็ยกเว้นเฉพาะภาษีมูลค่า

เพิ่ม และอาคารศุลกากรเท่านั้น แต่ไม่ยกเว้นภาษีสรรพสามิต จึงเป็นข้อพิรุณสำคัญที่มาใช้ช่องทางศุลกากรว่าเป็นการส่งออกนอกราชอาณาจักรเพื่อยกเว้นทั้งภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม และกองทุนน้ำมัน ใช้หรือไม่

"หากแท่นขุดเจาะอยู่นอกราชอาณาจักร ในการลำแดงสินค้าส่งออกเหตุใดจึงสำแดงเฉพาะน้ำมันอย่างเดียว ทั้งที่เรือสนับสนุนต้องขนส่งอุปกรณ์ อาหารการกินต่างๆ จากชายฝั่งไปแท่นขุดเจาะ จึงต้องปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้าอื่นด้วย แต่มิได้สำแดง ใช้หรือไม่ หากแท่นขุดเจาะอยู่นอกราชอาณาจักรไทยเหตุใดเซฟรอนต้องมาขอสัมปทานจากรัฐบาลไทย แล้วเซฟรอนยังอ้างว่าไม่เจตนาได้หรือไม่" น.ส.รสนา ระบุ

น.ส.รสนา ระบุว่า เมื่อเดือน มี.ค. 57 ศาลฎีกาแผนกภาษีที่มีท่านพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธานองค์คณะ ได้ตัดสินคดีที่มีการฟ้องกรมสรรพากรว่าเรือของบริษัทเอกชนต้องได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นศูนย์ เพราะแล่นอยู่ในพื้นที่เกิน 12 ไมล์ทะเลที่เป็นนอกราชอาณาจักร ศาลฎีกาตัดสินว่าเรือของโจทก์ที่แล่นระหว่างแท่นขุดเจาะเอราวัณ บงกช และปลาทอง มายังมาบตาพุด จ.ระยอง และเกาะสีชัง จ.ชลบุรีถือว่าอยู่ในราชอาณาจักรตามประมวลรัษฎากรมาตรา 2 ที่มีบัญญัติว่าไหลทวีปถือเป็นราชอาณาจักรไทย โจทก์จึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนี้ชัดเจนยิ่งกว่าความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพราะเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาด้านภาษี และระบุชัดเจนว่าแท่นเอราวัณ แท่น

บงกช และแท่นปลาทองอยู่ในราชอาณาจักรไทย แล้วข้าราชการในกรมศุลกากรไม่เคยรับรู้เลยหรือ

น.ส.รสนา ระบุอีกว่า บริษัทเซฟรอนอ้างว่าไม่มีเจตนาหลบเลี่ยงภาษี แต่ทำตามการตอบข้อหารือของกรมศุลกากร และกรมศุลกากรก็ออกหน้ารับว่าได้ปรึกษาหารือกันมาตลอด จึงน่าจะเข้าข่ายเป็นการสมคบคิดฉ้อภาษีของรัฐ ใช่หรือไม่ การตอบข้อหารือของข้าราชการหากไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เอกชนย่อมไม่สามารถอ้างเอาคำหารือมาคุ้มครองตนได้ เพราะคำตอบข้อหารือไม่ใช่เป็นข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม ข้อพิรุธเหล่านี้แสดงได้ชัดเจนว่าการฉ้อภาษีของรัฐครั้งนี้ น่าจะเป็นการสมรู้ร่วมคิดระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐในกรมศุลกากรกับบริษัทเอกชน ใช่หรือไม่ แล้วกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลนี้ยังนิ่งเฉยอยู่ได้อย่างไร

"การยกเลิกใบขน 336 ใบขนที่สำแดงเท็จส่งออกของเซฟรอน ซึ่งต้องนำมาดำเนินคดี และมาตรา 27 ของ พ.ร.บ.ศุลกากร 2469 ความผิดฐานลักลอบของที่ไม่เสียภาษี มีโทษปรับ 4 เท่าของมูลค่าสินค้ารวมอากร สมมติน้ำมันใน 336 ใบขน มีมูลค่า 1 หมื่นล้านบาท ปรับ 4 เท่า คือปรับ 4 หมื่นล้านบาท การยกเลิกใบขน 336 ใบขนจึงเป็นการทำลายหลักฐานเพื่อไม่ให้มีการลงโทษทั้งข้าราชการและปรับเซฟรอนที่สมคบกันฉ้อภาษีใช่หรือไม่" น.ส.รสนา ระบุ.

แบงก์รัฐเล็งย้ายเข้าบมปตท.

● หนุนาการเงิน-ขายสินค้าชุมชน ● เร่งคัดเลือก‘สาขาทรู’นำร่อง

นายจักรชัย ศรีโต กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และประธานสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 9 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท ปตท.แก๊สและคาร์บอน (มหาชน) และ บริษัท โปรยนิยไทย เพื่อขยายช่องทางให้ลูกค้าประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสถาบันการเงินของรัฐได้สะดวก พร้อมกับส่งเสริมนโยบายสร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชนฐานรากประเทศ

ปัจจุบันสถาบันการเงินรัฐมีสินทรัพย์รวมถึงกว่า 8.5 ล้านล้านบาท สินเชื่อคงค้างกว่า 7.1 ล้านล้านบาท และถูกค้ำรวมกว่า 46.5 ล้านราย ซึ่งการร่วมมือกับ ปตท.และโปรยนิยไทย ครั้งนี้ช่วยให้บริการธุรกรรมทางการเงินและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในบมปตท. นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน การกระจายสินค้า ลดต้นทุนการบริหารจัดการ โดยใช้บมปตท. เป็นจุดรับส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ อีมาร์เก็ต

“ความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้สถาบันบริการน้ำมัน ปตท.มีบริการเพิ่มอีก 2 อย่าง คือ มีสาขาหรือจุดบริการของสถาบันการเงินรัฐเข้าไปตั้งให้บริการ ในรูปแบบเอสเอสไอ คอมมูนิตีมอลล์ ซึ่งธนาคารจะพิจารณาย้ายสาขาที่อยู่บนห้างสรรพสินค้าซึ่งมีค่าเช่าแพงเดือนละ 4-5 แสนบาท ไปอยู่บมปตท.แทนเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวก ขณะเดียวกันเปิดให้ลูกค้าธนาคารรัฐ มาใช้บมปตท. เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนพร้อมกับมีระบบซื้อขายออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ไว้บริการซื้อขายสินค้า”

นายจักรชัย กล่าวว่า จะเร่งประสานกับ ปตท. เพื่อทำการคัดเลือกบมปตท.ในส่วนภูมิภาค มาจัดตั้งเป็นสาขานำร่อง ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในปลายปีนี้ และจากนั้นจะมีการพัฒนาพื้นที่ที่สามารถเปิดให้บริการสาขาแรกได้ภายในไตรมาสแรกปีหน้า นอกจากนี้ ธนาคารรัฐจะเข้าไปช่วยเหลือชุมชนในการพัฒนาสินค้าชุมชนให้มีความน่าสนใจ เป็นที่ต้องการของการจำหน่ายผ่านออนไลน์เพื่อช่วยชุมชน ผู้มีรายได้น้อย

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.กล่าวว่าเบื้องต้น ธ.ก.ส.มีความพร้อมจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ เกษตร และชุมชน มาจัดจำหน่าย ณ สถาบันบริการน้ำมัน ปตท. รวมถึงใช้



จุดดังกล่าวเป็นศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยช่วงเริ่มแรกจะมีสินค้า 95 รายการ มาจำหน่าย ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น ینگพพร้อมดื่มสำเร็จรูป จมูกข้าวกล้องงอกชนิดผงสำหรับขงดื่ม แชมพูสระผมบมปตท. ครีมอาบน้ำมันข้าว

นายชาติชาย พุฒนาวิชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ขณะนี้ออมสินได้มีการจัดทำระบบอีมาร์เก็ตเพลสพร้อมแล้ว และพร้อมจะสนับสนุนสินค้าชุมชนที่อยู่ในเครือข่ายธนาคารรัฐไปวางจำหน่าย โดยสามารถวางขายได้แบบพันธมิตร โดยมียอมสิน

เข้าไปช่วยวางระบบการจัดจำหน่ายให้

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่า การร่วมมือครั้งนี้จะมีการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าชุมชน หรือเอาท์เล็ตที่บมปตท. ขณะเดียวกันธนาคารรัฐจะเข้าไปช่วยพัฒนาด้านการตลาด การผลิตสินค้าช่วยชุมชน ทำให้ขายสินค้าโอท็อป สินค้าชุมชนต่าง ๆ ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ ที่จะมีโปรยนิยไทยมาช่วยอำนวยความสะดวกให้ด้วย

นอกจากนี้ ยังมอบหมายหน้าที่ให้ธนาคารรัฐเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่สังคมดิจิทัล โดยให้มีการจัดทำบมปตท. เชื่อมโยงข้อมูลการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นลูกค้าของธนาคารทั่วประเทศ ให้เป็นไปตามพันธกิจหรือความเชี่ยวชาญของแต่ละธนาคาร.

แบงก์หอบข้อมูลहारือรพท.

ตบเท้าคุยเกณฑ์ใหม่สินเชื่อบ้าน11ต.ค.นี้ เห็นด้วยในภาพรวมแต่ห่วงบางประเด็น

โพสต์ทูเดย์ - ธนาคารพาณิชย์-ธนาคารรัฐ เร่งศึกษาเกณฑ์สินเชื่อบ้านใหม่ ก่อนเสนอความเห็น 11 ต.ค.นี้ หวั่นกำหนด LTV กันลูกค้าเข้าไม่ถึงป้องกันความเสี่ยง

นายณัฐพล ลือพร้อมชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า กังวลประเด็นการกำหนดวงเงินสินเชื่อต่อหลักประกัน (LTV) ที่รวมที่อุปสรรคทำให้ผู้บริโภคที่ต้องการซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ อาจเข้าไม่ถึงบริการนี้ ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารอะลุ่มอล่วยปล่อยกู้เพิ่มเติมเพราะค่าเบี้ยสูง เป็นการจ่ายเงินครั้งเดียวคุ้มครองตลอดอายุสินเชื่อ

อย่างไรก็ดี ภาพรวมมาตรการเป็นผลดีกับอุตสาหกรรม และการดูแลเน้นดูแลกลุ่มบ้านที่ราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท เป็นคนกลุ่มน้อยไม่กระทบกับดีเวลอปเปอร์มาก เชื่อว่า เมื่อได้วางแผนล่วงหน้าทุกฝ่ายปรับตัวได้ จากนั้นจะไปศึกษามาตรการและวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้บริโภคก่อนเสนอข้อคิดเห็นแก่ ธปท. ในวันที่ 11 ต.ค.นี้

นายฉัตรชัย ศิริโล กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส.ไม่ได้รับผลกระทบจากการออกเกณฑ์ของ ธปท. เนื่องจากเน้นปล่อยสินเชื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลาง แม้ว่าจะเป็นบ้านหลังที่สองก็ซื้อเพื่ออยู่จริง ไม่ใช่เก็งกำไร โดยในวันที่ 11 ต.ค. จะเดินทางเข้าไปร่วมให้ความเห็นกับ ธปท. และรับฟังรายละเอียดเกณฑ์ให้ชัดเจน แต่เชื่อว่า จะทำให้การปล่อยสินเชื่อกลับมาอยู่บนหลักความยุติธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์เลิกกระตุ้นสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยการให้โปรโมชั่นต่างๆ และมาแข่งในเรื่องการบริหารต้นทุน

นายพยง ศรีวนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมาธนาคารมีความระมัดระวังและทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าของธนาคารจะซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยที่แท้จริง และไม่ได้มีการซื้อเก็งกำไร ส่วนกฎเกณฑ์ใหม่เชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อคนที่ต้องการซื้อบ้านหลังที่ 2 เท่านั้น

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก

รัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกมาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยว่า ไม่มีปัญหา เพราะเชื่อว่าสถาบันการเงินของรัฐปล่อยกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างระมัดระวัง การควบคุมจะเพิ่มความรอบคอบมากขึ้น เป็นการดูแลคุณภาพสินเชื่อในระบบซึ่งเป็นเรื่องที่ดี โดยมองว่าไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการปล่อยกู้ของระบบสถาบันการเงิน เพราะผู้มีรายได้น้อยก็ยังมีความต้องการที่อยู่อาศัยอยู่ ■

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 800

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 5 ตุลาคม 2561

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6066

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 41.12

Ad Value: 32,896

PRValue (x3): 98,688

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สังคมข่าวหุ้น

สังคมข่าวหุ้น

• กาเฟอีน

หนังสือพิมพ์รายวัน “ข่าวหุ้นธุรกิจ” กระบอกลีภัยอิสระแห่งตลาดหุ้นที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศ ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 5-อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561... การควบคุมสินเชื่อบ้านของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. พ้อออกมาไม่ได้มีอะไรในกอไผ่มากนัก เพราะเป็นเพียงการควบคุมการเก็งกำไรเท่านั้น โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่ต้องเพิ่มมาตรการให้เข้มงวดมากขึ้น ส่วนนักวิเคราะห์เอง เห็นประเมินกันออกมาว่า ไม่น่าจะกระทบกับกลุ่มธนาคารซีกเท่าไร ส่วนผู้ประกอบการอสังหา ก็ต้องดูหุ้นที่ทำคอนโดเยอะ ๆ นั้นแหละ... เรื่องของนักเก็งกำไรที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดฯ นี้ จะว่าไปแล้วส่วนใหญ่ไม่ใช่ใครที่โชน หรือคือบรรดาพวก “ผู้บริหาร” “พนักงาน” และ “เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย” ของบริษัทเจ้าของโครงการนั้น ๆ ที่จะเข้าไปเลือกมุ่มห้องดี ๆ ชั้นสูง ๆ ดูแล้วมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ แล้วขายเงินดาวน์ไปก่อน หลังจากนั้นก็นำมาขายชดค่าไรกันไป เป็นแบบนี้มาช้านานมาก ๆ แล้ว ส่วนนักเก็งกำไรที่เป็นบุคคลภายนอก อาจจะมีบ้าง แต่อย่างน้อยกว่าคนในบริษัทอสังหา... เขียนถึงเรื่องนี้

แล้ว ขอต่ออีกซักหน่อย นั่นก็คือ บรรดาโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ มักจะมีข้อผูกมัดกับสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่เป็นธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เช่น ทำแคมเปญไม่มีเงินดาวน์ ให้กู้ 100% หรือเงินอื่น ๆ ตามที่จะตกลงกัน โดยพนักงานฝ่ายขายจะได้เงินค่านำจากธนาคาร เพื่อให้ลูกค้ามาขอกู้เงินกับธนาคารตนเอง คิดไปหัวละ 1 พันบาท จึงไม่ต้องไปแปลกใจที่เวลาไปซื้อบ้านหรือคอนโดฯ แล้วเราไม่ค่อยสามารถเลือกแหล่งเงินกู้ได้เองหรือพอแบ่งกันไม่ผ่าน ทางฝ่ายขายก็จะเสนอแบ่งก็ต่อไปทันที วนเวียนกันไปแบบนี้... คณิตศาสตร์หุ้นปรับลงมา 3 วันทำการติดต่อกันแล้ว 31 จุด แม้หลุดแนวรับ 1,730 จุด (วานนี้ปิด 1,729 จุด) แต่วันนี้มีโอกาสที่ดัชนีจะปรับขึ้นทางเทคนิคได้ เห็นทาง บล.โนมูระฯ แนะนำหุ้นกลุ่ม Domestic play ที่เกี่ยวกับ EEC และการเลือกตั้ง เช่น BBL PLANB STEC AMATA ADVANC รวมถึงหุ้นกลุ่มฟิวเจอร์ที่ PTT และ PTTEP... ต่างชาติขายหนักมาก หรือกว่า 4,951 ล้านบาท ส่วนกองทุนได้ขายออกมาเช่นกัน 3,432 ล้านบาท ส่วนรายย่อยโชว์ความเป็นปาฏิหาริย์ดีกว่า 7.666 พันล้านบาท กองทุนที่ขายออกมา ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นการปรับพอร์ต ขายหุ้นทำกำไร แล้วนำเงินไปซื้อหุ้นไอพีโอที่กำลังเข้าเทรดหลายตัว เช่น บมจ.โอเอสสภา ไทยแลนด์

ฟิวเจอร์ฟันด์ รพ.พระรามเก้า แต่ 3 ตัวนี้ก็มีมูลค่าการระดมหลายหมื่นล้านบาทแล้ว จึงมีคำแนะนำให้ระวังหุ้นที่กองทุนหรือนักลงทุนสถาบันถือเยอะ ๆ แล้วราคาวิ่งขึ้นมา มีโอกาสถูกขายได้ แต่หลังจากซื้อขายไอพีโอหุ้นเหล่านี้ สถานการณ์น่าจะสงบ และกลับเข้าสู่ภาวะปกติ... หุ้น LH ของเสี่ยอนันต์ อัครโกศล เกือบหลุด 11.00 บาท หลังถูกมาตรการคุมเข้มเรื่องสินเชื่อบ้าน ทั้งที่ LH นั้นแทบไม่ได้รับผลกระทบ เพราะกว่า 80% เป็นโครงการแนวราบหรือบ้านจัดสรร ที่ไม่ค่อยมีการซื้อเก็งกำไรซีกเท่าไร และกลุ่มลูกค้าของ LH ส่วนใหญ่ จะกระเป๋านักซื้อเงินสดก็ยังมี จึงฝากเตือนว่าอย่าตื่นตูมขายหมูจนเป็นแพนิกเซลไป ราคาเป้าหมายของโบรกาฯ ส่วนใหญ่ให้ไว้เกิน 13.00 บาท ผลตอบแทนเงินปันผลเกือบ 7%... จักรชัย ศิริโล เอ็มดี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ยืนยัน ธอส.ไม่ได้รับผลกระทบจากการออกเกณฑ์ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธปท. เพราะปล่อยสินเชื่อให้ผู้ที่มี “รายได้น้อย” และ “ปานกลาง” เป็นหลัก แม้จะมีบางส่วนเป็นบ้านหลังที่ 2 แต่ก็เป็นที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่จริง ไม่ใช่ซื้อเก็งกำไร และธอส.ก็ปล่อยกู้ตามสัดส่วนความสามารถชำระหนี้ หรือที่เรียกว่า DSR ที่ 1 ใน 3 ต่างจากธนาคารพาณิชย์ที่ปล่อย 70-90% ของราคาที่อยู่อาศัย ■

ธปท.หนุนบล็อกเชน ยกกระดับตราสารหนี้

โพสต์ทูเดย์ - ธปท.ร่วมกับเอกชนตั้ง บล็อกเชนขายพันธบัตร ยกกระดับโครงการ ตลาดตราสารหนี้ของประเทศ ลดต้นทุน คาดว่าเปิดให้บริการปลายปี 2562

รายงานข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ภายใต้ความร่วมมือจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ริเริ่มโครงการ DLT Scripless Bond เพื่อทดลองนำร่องการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน กระบวนการทำงานแบบ Design Thinking และ Agile Development มาใช้ปรับกระบวนการทำงาน สร้างมาตรฐาน ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และลดต้นทุนการดำเนินงานการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาล ซึ่งนับเป็นการนำเทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT) หรือบล็อก

เชน มาใช้ในงานจำหน่ายพันธบัตรเป็น รายแรกๆ ของโลก

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสามารถทำให้ 1.ประชาชนสามารถได้รับพันธบัตรภายใน 2 วันจากเดิม 15 วัน และยังสามารถซื้อพันธบัตรได้เต็มสิทธิที่ธนาคารเดียวโดยไม่มีโควตารายธนาคารเช่นในปัจจุบัน 2) ลดความซับซ้อนและขั้นตอนการทำงาน 3) ผู้ออกพันธบัตรสามารถติดตามดูแล การจำหน่ายพันธบัตรได้แบบเรียลไทม์ และส่งเสริมการแข่งขันของธนาคารตัวแทนจำหน่าย

ในขณะเดียวกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ความปลอดภัย และลดต้นทุน การดำเนินงาน ทั้งนี้จะขยายผลการพัฒนาระบบสู่การใช้งานจริง โดยในระยะแรกจะครอบคลุมพันธบัตรออมทรัพย์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการในปลายปี 2562 และจะขยายผลให้รองรับพันธบัตรทุกประเภท เพื่อยกระดับเป็นโครงสร้างพื้นฐานตลาดตราสารหนี้ของประเทศต่อไป ■

Sales pitches rolled out before loan curbs bite

SOMLUCK SRIMALEE
THE NATION

PROPERTY firms are launching special promotion campaigns to boost sales in the last quarter of the year at the 39th Home & Condo show, ahead of the Bank of Thailand's new measure to reduce loan-to-value and debt service ratios comes into effect next year.

The event, organised by the Thai Real Estate Association, Business Housing Association, and Thai Condominium Association runs from October 4-7, at the Queen Sirikit Convention Center.

Pruksa Real Estate Plc is offering discounts of up to Bt500,000 for homebuyers deciding to purchase its residential units at the event while Property Plc offers discount prices of up to 50 per cent on downpayment. Thanasiri Group Plc offers discount prices of up to Bt1 million.

The Government Housing Bank offers special interest rate at minimum retail rate or MRR minus 5.76 per cent to homebuyers. Alternatively, they can choose to pay an interest rate of 0.99 per cent for the first four months.

All Inspire Development Plc offers discount prices of up to Bt200,000 at the event.

200 property firms are participating in the event, introducing more than 1,000 residential projects.

"We expect up to 100,000 visitors for the four-day show with on-site sale value of up to Bt4 billion. Another Bt8 billion in sales is expected following the event.

"This will drive growth of the property market in the rest of this year," said Pitipat Preedanond, chairman of the organising committee of the event.

"This event is the last chance for homebuyers to get special promotion from property developers and financial institutions before the BOT announces new measure to rein in commercial banks' lending to homebuyers," said an industry source.



บตท.โชว์กำไรครึ่งปีโต 2.5 เท่า มุ่งลดความเสี่ยงตอกเบียผันผวน

นางวสุกานต์ วิศวศาสตร์ กรรมการและผู้จัดการ บรรมการตลาดรองสินค้าเนื้อกึ่งยูอาคัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงผลการดำเนินงาน

ครึ่งปีแรก 2561 ว่า บตท. มีกำไรจากการดำเนินงาน 29.8 ล้านบาท กำไรสุทธิ 67.6 ล้านบาท จากการลดสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งกำไรสุทธิเติบโต 2.5 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 26.3 ล้านบาท ในปี 2560 สินทรัพย์รวม 19,235.9 ล้านบาท เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) เท่ากับ 10.9%ทั้งนี้ บตท. ได้ใช้มาตรการเชิงรุกในการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ “สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน” และ “การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการภายใน” โดยบริหารจัดการกองสินค้าเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มจากกระบวนการจัดซื้อสินค้าเนื้อกึ่งยูอาคัยที่มีเกณฑ์ที่เข้มข้นขึ้น และมีกระบวนการตรวจสอบที่รัดกุม มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ และบริหารกองสินค้าเนื้อที่ก่อให้เกิดรายได้ (PL) ให้อยู่กับ บตท. ภายใต้การแข่งขันของตลาดสินค้าเนื้อกึ่งยูอาคัยที่รุนแรง เร่งรัดกระบวนการติดตามการชำระหนี้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับปรุงเงื่อนไขชำระหนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA)

นางวสุกานต์กล่าวว่า โดยบตท.ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ในการนำทรัพย์สินรอการขายร่วมจำหน่ายใน “งานมหกรรมขายทรัพย์สิน NPAภาคกลาง 2561” และทำประชาสัมพันธ์เจาะกลุ่มลูกค้าโดยตรงผ่าน Line@ และสื่อออนไลน์ ในส่วนของการบริหารจัดการ NPL นั้น ได้จ้างบริษัทภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยติดตามหนี้ รวมทั้งการเร่งดำเนินคดี และบังคับยึดทรัพย์สินหลักประกันออกขายทอดตลาด ด้วยการบริหารจัดการเชิงรุกดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ บตท.มีผลประกอบการที่น่าพอใจขึ้น

นอกจากนี้ บตท. มีผลิตภัณฑ์สินค้าเนื้อกึ่งยูอาคัยอัตราดอกเบี้ยคงที่ยาวสูงสุดถึง 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการชำระดี ช่วยลดความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ในช่วงปรับขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า บตท.ที่ประกอบธุรกิจ SME และต้องการวงเงินสินเชื่อเพิ่ม

“บตท. เป็นตลาดรอง ไม่สามารถให้สินเชื่อกับประชาชนได้โดยตรง จึงได้ร่วมมือกับ ธพว. พิจารณาวงเงินสินเชื่อให้กับลูกค้า โดยไม่ต้องเพิ่มหลักประกัน ล่าสุดส่งลูกค้าไปแล้วกว่า 90 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ธพว.” นางวสุกานต์ กล่าว ■

ลุยแก้หนี้สหกรณ์เกษตรเพิ่ม

โพสต์ทูเดย์ - เกษตรฯ เตรียมเสนอ ครม.ขอชดเชยดอกเบี้ย 2,200 ล้านบาท ปรับโครงสร้างหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตร

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้คงค้างไม่เกิน 3 แสนบาท พักดอกเบี้ย 3% เป็นเวลา 1 ปี เพื่อปรับโครงสร้างหนี้แบบเดียวกับลูกหนี้สมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เนื่องจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เหล่านี้

ไม่ได้เป็นลูกหนี้ของ ธ.ก.ส.

ทั้งนี้ จะเสนอ ครม.เพื่ออนุมัติงบประมาณชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้สหกรณ์ประมาณ 2,269 ล้านบาท จากมูลหนี้ต้นเงิน 80,144 ล้านบาท ซึ่งตัวเลข ณ วันที่ 1 ต.ค. 2561 จำนวน 71 จังหวัด กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวม 1,892 แห่ง สมาชิก 754,388 ราย มีสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้คงค้างไม่เกิน 3 แสนบาท ทั้งนี้กรมได้ส่งให้ ธ.ก.ส.ตรวจสอบรายชื่อเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน กับโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ ครม.ได้เห็นชอบเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่า ในวันที่ 24 ต.ค.นี้ รมว. เกษตรฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการออกเกณฑ์กำกับและแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ จะนัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ แต่สมาชิกไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดเนื่องจากเกษียณอายุราชการ รายได้ลดลงมากกว่าครึ่ง จึงทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญาเดิม ซึ่งจะเสนอให้สหกรณ์แต่ละแห่งวางแผนการเงินของสมาชิกช่วงก่อนเกษียณ ■

บสย.ดันเอสเอ็มอีสตาร์ท็อป

มั่นใจธุรกิจยังโตต่อเนื่อง เดินหน้าค้าประกันไม่ต่ำกว่า200ล้านบาท/เดือน

โพสต์ทูเดย์ - บสย.มั่นใจไตรมาส 4 ธุรกิจโตต่อเนื่อง เดินหน้าค้าประกันสินเชื่อ สร้างเอสเอ็มอีสตาร์ท็อป ตั้งเป้าประกันไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท/เดือน

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บริษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยในงานสัมมนา “ต่อยอดธุรกิจสตาร์ท็อป ให้สำเร็จด้วยนวัตกรรมเด็ดจากนวัตกรรม” จัดโดย บสย. และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ว่า บสย.มีโครงการหลัก 3 ด้านในการค้าประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการสตาร์ท็อป เอสเอ็มอี และผู้เริ่มต้นทำธุรกิจใหม่

ทั้งนี้ คาดว่าไตรมาส 4 ของปี 2561 แนวโน้มการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ยังขยายตัวต่อเนื่อง ทำให้การค้าประกันสินเชื่อของ บสย.ในช่วงไตรมาสสุดท้าย จะมียอดค้าประกันสินเชื่อมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท/เดือน

สำหรับโครงการหลัก 3 ด้านในการค้าประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย โครงการค้าประกันสินเชื่อ เอสเอ็มอี ทวิทรัพย์ (PGS7) วงเงิน 1.50 แสนล้านบาท สิ้นสุดในปี 2563 โครงการค้าประกันสินเชื่อ Micro Entrepreneurs ต่อเนื่องระยะที่ 3 วงเงิน 1.50 หมื่นล้านบาท สิ้นสุดในปี 2563 และโครงการ

ค้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่ และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท จะสิ้นสุดในปี 2561

นายวิเชษฐ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา มีกลุ่มสตาร์ท็อปและผู้ประกอบการนวัตกรรม เข้ามายื่นขอค้าประกันสินเชื่อ ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท/เดือน รวมแล้วในระยะเวลา 9 เดือน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้ว 900 ราย วงเงินค้าประกันสินเชื่อประมาณ 1,500 ล้านบาท โดย บสย.ยังมีการร่วมมือกับสถาบันการเงิน ผ่านเจ้าหน้าที่ยุทธินาคาร เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการค้าประกันสินเชื่อเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ

นางลลิตา จิระนนท์ประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมได้มุ่งสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการสตาร์ท็อป และเอสเอ็มอีให้ใช้นวัตกรรมมาขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต พร้อมมีการจัดโครงการ อบรมหลักสูตร “24 ชั่วโมง สร้างดีเอ็นเอ นักธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม” ได้มีการจัดโครงการอบรมแล้ว 26 รุ่น และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมประมาณ 1,400 ราย ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และขยายสู่ อี-คอมเมิร์ซ

ทั้งนี้ ในแต่ละปีจะมีผู้ประกอบการ

เข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประมาณ 7 หมื่นราย และมีสัดส่วน 98% เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยกรมจึงมีโครงการและมีเครือข่ายพันธมิตร พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างครบวงจร

อย่างไรก็ตาม การจัดสัมมนา “ต่อยอดธุรกิจสตาร์ท็อป ให้สำเร็จด้วยนวัตกรรมเด็ดจากนวัตกรรม” ได้มีเครือข่ายความร่วมมือทั้ง บสย. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันการเงินต่างๆ ■



ดันสหกรณ์
ผู้ผลิตมะพร้าวแก้ว...โกอินเตอร์ ▶ 8

ดันสหกรณ์ผู้ผลิตมะพร้าวแก้ว...โกอินเตอร์ ผลิตมะพร้าวแก้วเจาะตลาดรัสเซีย



สหกรณ์พิเศษ

มะพร้าวแก้วเส้น มะพร้าวแก้วอ่อน กล้วยสุกทอดกรอบ เผือกทอดเค็มเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป จากสมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิตมะพร้าวแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว เป็นเครื่องการันตีความอร่อย และผ่านการรับรองความปลอดภัยจาก ออย. เป็นที่เรียบร้อย

โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำกับสมาชิกสหกรณ์รวมตัวกันผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และรวมกันซื้อวัตถุดิบที่จะนำมาผลิต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มอำนาจต่อรองกับตลาดได้ โดยให้ผลิตสินค้าในนามสหกรณ์ แต่ผลิตที่บ้านสมาชิกแล้วนำมารวมกันจำหน่ายและให้มองหาตลาดใหม่ๆ เน้นพัฒนา Packaging และทำตลาดออนไลน์





ทั้งภายในและต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดในประเทศรัสเซีย ซึ่งมีความสนใจมะพร้าวแก้วของไทยและต้องการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง และสนใจสินค้ามะพร้าวแก้วที่มีคุณภาพ

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เอสเอ็มอีแบงก์ และบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้บูรณาการในการคัดสรรสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาส่งไปจำหน่ายตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้ จากการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตมะพร้าวแก้วของสมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิตมะพร้าวแก้ว พบว่า การผลิตมีมาตรฐานดี แต่ที่ยังแตกต่างกัน คือ กลิ่นและรสชาติ หากจะพัฒนาตัวสินค้าใหม่เพื่อนำไปเปิดตลาด จะต้องหาวิธีการผลิตให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสถานการณ์ตลาดมะพร้าวแก้วขณะนี้กำลังไปได้ดี หากสหกรณ์สามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายที่รัสเซียได้ ก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมาชิกผู้ผลิตมะพร้าวแก้วได้มากขึ้น

ส่วนบทบาทของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเข้ามาช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมะพร้าวเอง เพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับการนำไปผลิตมะพร้าวแก้ว ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนจากการไปสั่งซื้อมะพร้าวจากที่จังหวัดอื่นๆ เช่น เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ นครพนม



และหนองคาย ทำให้ต้องเสียค่าขนส่งวัตถุดิบ ดังนั้น เกษตรกรควรปลูกมะพร้าวเองในจังหวัดให้เพียงพอ รวมถึงอาจจะให้สหกรณ์อื่นๆ ส่งเสริมให้สมาชิกขยายพื้นที่ปลูกมะพร้าว เพื่อส่งให้สหกรณ์ผู้ผลิตมะพร้าวแก้วนำไปแปรรูป นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำแก่สมาชิกผู้ผลิตมะพร้าวแก้วหาวิธีในการยืดอายุการเก็บรักษาสินค้า การลดต้นทุนการผลิต การลดปริมาณน้ำตาลและลดค่าบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสามารถส่งขายตลาดต่างประเทศต่อไป ด้าน ป้าดอน โสคำ สมาชิกสห

กรณ์ผู้ผลิตมะพร้าวแก้ว ซึ่งรวมกลุ่มผลิตมะพร้าวแก้ว ภายใต้แบรนด์ "แม่ถนอม" กล่าวว่า ภาพรวมทางกลุ่มสามารถจำหน่ายมะพร้าวแก้วได้ประมาณ 30,000-40,000 บาทต่อเดือน ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ จะขายได้ประมาณ 4000-5000บาท แต่ถ้าวันธรรมดา อาจจะเจียซึ่งขึ้นอยู่กับลูกค้าที่มาเที่ยวที่เชียงใหม่ด้วยส่วนตลาดหลักๆ ตอนนี้เน้นขายผ่านออนไลน์ทั้งทางไลน์ เฟซบุ๊ก และร้านค้าในจังหวัดเลย

ทั้งนี้ แต่ละวันทางกลุ่มจะผลิตมะพร้าวแก้ววันละ 500 ลูก ซึ่งจะได้มะพร้าวประมาณกว่า 500 กิโลกรัม

เน้นผลิตสดใหม่ทุกวัน และจะค้ดขนาดของมะพร้าว โดยขายในราคาต่างกัน แต่คุณภาพเหมือนกัน แต่ปัญหาที่ทางกลุ่มเจอในตอนน้คือ อายุของมะพร้าวแก้วเก็บไว้ได้ไม่นาน เพราะมะพร้าวทางกลุ่มจะไม่ใส่สารกันบูดจึงทำให้อายุสินค้าสั้น ซึ่งสินค้าจะมีอยู่ 3 เกรด คือ มะพร้าวแก้วเกรดเอ เกรดบี และเกรดซี แต่ละเกรดจะอร่อยเหมือนกัน ต่างกันแค่ความนุ่มน้ของเนื้อมะพร้าวเท่านั้น ส่วนราคา เกรดเอ 240 บาท/กก. เกรดบี 200 บาท/กก. มะพร้าวเส้นแก้ว 150 บาท/กก. กล้วยสุกทอดกรอบ 150 บาท/กก., กล้วยหักมุกทอดเค้ม 150 บาท/กก. เผือกทอดเค้ม 250 บาท/กก.

สำหรับสินค้าที่ขายดีที่สดุคือ มะพร้าวเกรด A เพราะมีความนุ่มรสชาติอร่อย นอกจากนี้ยังได้นำมาแบ่งขายเป็นถุง แยกตามเกรดอีกด้วย เกรดเอราคา 100 บาท เกรดบี 50 บาทเพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อไปเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน เพื่อให้เป็นของขวัญของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลย



ผิดขอบขั้วดี ชื่อนาคตที่เป็นจริง

....หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อท่านผู้อ่าน

ฉบับนี้ประจำวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

.....● ในโครงสร้าง อำนาจพิเศษ

กสข.-คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น

หัวหน้า วันนี้มีเปลี่ยนแปลง 4 สมาชิก

โดยตำแหน่งคือ 1 ปลัดกระทรวงกลาโหมกับ 3 ผู้นำเหล่าทัพ เมื่อเกษียณ

ออกจากตำแหน่ง จะต้องออกจากสมาชิก กสข.ให้คนที่ดำรงตำแหน่งใหม่

เข้าแทนที่เก่าไปใหม่มาว่าจันเอะ.....● 1 ปลัดกระทรวงกลาโหมที่เข้า

โครงสร้างอำนาจ กสข.ใหม่ได้แก่ พล.อ.ฉัตร อินทรเจริญ ส่วน 3 ผู้นำเหล่าทัพ

ได้แก่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ., พล.ร.อ.ถิษฐ์ รุดติษฐ์ ผบ.ทร.

และ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะสริน ผบ.ทอ.โดย ผบ.ทบ. พล.อ.อภิรัชต์

ครบตำแหน่งเลขาธิการ กสข. ด้วย.....● ขณะเดียวกัน

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท เกษียณฯจาก ผบ.ทบ. และ

พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง เกษียณฯจาก ผบ.ทอ.ได้วันเดียว

ก็ได้รับ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นองคมนตรี พร้อมด้วย อำพน

กิตติอำพน เป็นผลให้ตำแหน่งองคมนตรีที่ว่างอยู่ 6

ตำแหน่งเหลือว่างอีก 3 ตำแหน่ง.....● การประเมิน

พรรคพลังประชารัฐ-พปชร. ที่เปิดตัวออกมาหมาดๆ

“กระสุนทอง” ว่าอย่ามองข้าม กระแส “น้ำใหม่” ทาง

การเมือง ที่ผู้คนกระหายอยาก เปลี่ยนแปลงประเทศไทย

โดยเฉพาะบรรดาท่านนักการเมือง “น้ำเก่า” ถึงเวลาพึง

ตระหนักจุดคิดกันให้มากๆ.....● แต่ก็นั่นแหละ...หน้าม่าน

จะ เอาใจ “กระแส” กันอย่างไร แต่หลังซบเคลื่อน “หลัง

ม่าน” สำคัญสุดๆ กว่าหลายเท่า จึงต้อง แกระอยกันให้

ถึงแก่นแก่นแท้.....● ในส่วนของ แรงกดดัน จาก

การเมืองโลกสวยที่กระหน่ำให้ 4 รัฐมนตรี ซึ่งไปมีตำแหน่งใน พปชร. ลาออก

นั่นถือเป็น กระบวนท่าธรรมดา.....● ที่สำคัญกว่ามากคือ คอยกัดคิด

ตรวจสอบ แยกแยะว่า ไม่เอาเวลาดำเนินงานของรัฐมนตรี ไม่เอาเงินหลวง

ไม่เอาข้าราชการไปหาเสียง จะหนักแน่นดีกว่าและได้ประโยชน์แก่ส่วนรวม

มากกว่า ละเลงน้ำลาย เป็นกระบวนท่า ซึ่งเหลี่ยม กันเท่านั้น.....● อภิสิทธิ์

เวชชาชีวะ ขอหยุดทำหน้าที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชั่วคราว ให้ จูรินทร์
ลักษณะวิเศษ รักษาการแทนอำนาจเต็ม เพื่อให้การ “หยั่งเสียง” เลือกตั้ง
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ.....● กรับ...
“กระสุนทอง” ขอปรบมือให้ยาวๆ ในมุมของการได้สัมผัสสการ “ปฏิรูป”
ในภาคของการกระทำ สปีดแบบนี้แหละดอกย้าคำว่า เลือดแท้ ประชาธิปัตย์
ดังที่ พิชัย รัตกุล พูดไว้เมื่อวันก่อน.....● เปิดให้ประชาชนสมัครเป็น
สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เพื่อ มีส่วนร่วมในการ “หยั่งเสียง” เลือกตั้ง
หัวหน้าพรรคฯ ถึงวันที่ 15 ต.ค.นี้ นับเป็นพัฒนาการทางการเมืองที่ ส่งเสริม
“ไพรมารีโหวต” ที่ควรจะเป็นบรรทัดฐานการเมืองไทยต่อไปเพื่อ อำนาจ
“ประชาชน” เป็น “ภูมิคุ้มกัน” ประชาธิปไตยให้ยั่งยืน.....● ปรากฏการณ์
ประชาธิปัตย์ครั้งนี้จะชี้วัด พัฒนาการประชาธิปไตย ในสังคมไทยครั้งสำคัญ
หากเป็นอย่างที่ ราเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ว่าไว้คือ
หลังได้หัวหน้าพรรค จะยื่นหยัดต่อสู้อกับพรรคกันไป พรรคไม่แตก
.....● สัปดาห์ทอง 1 ตุลาคม “วันชาติจีน” เทศกาลคนจีนหัวรั้งต่างประเทศ
กระหึ่มเมืองไทย มาต่อเนื่อง ปีนี้นักท่องเที่ยวจีน “หายวูบ” น่าใจหาย
.....● ผู้ประกอบการในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว ส่งสัญญาณถึง “ภาครัฐ”-
กระทรวงการท่องเที่ยว ของ รัฐมนตรี วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ มาก่อนหน้าเป็น
ระยะๆ แต่ก็เหมือน *ไม่เห็นโอกาสไม่หลังน้ำตา*.....● สาเหตุจากอะไร
บ้าง สะสมความรู้สึกแยะแก่นักท่องเที่ยวจีน ถึงวันนี้เพิ่งตื่นกลัวกระทบ
ไปถึง ปีใหม่-ตรุษจีน นายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเวลาตรวจการบ้าน
ละเอียดๆบ้างไหมครับ ทำอย่างไรถึงจะ พ้นจากภาวะ “แก้ปัญหาเฉพาะหน้า”
กล่อมๆแกล่อมๆ กันไป มีข้อเสนอมากมาย
แต่ไม่ทำ มันกระเทือนหม้อข้าว
ใคร...หือ.....● อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว เป็นเครื่องยนต์ ช่วย
เศรษฐกิจประเทศ ขนาดไหนต่างรู้จัก
ลำพังกระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับงาน
ไม่ไหวแน่ ควรจะ มีคณะกรรมการ
“นโยบาย” การท่องเที่ยว แบบด้าน
อื่นๆ เช่น นโยบายข้าว นโยบายพลังงาน
บ้างไหม.....● ข่าวก้าวไปประจำ
วันนี้ 10.00 น. วิสุทธิ ศรีสุพรรณ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
เปิดงาน มหกรรมการเงินอุดรธานี
ครั้งที่ 6 ที่ชั้น 4 เซ็นทรัล อุดรฯ (งาน
มีถึง 7 ต.ค.).....● 10.30 น.
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดงาน
“เยาวชน เราทำได้” จัดโดยมูลนิธิ
เด็กโสสะแห่งประเทศไทย นำเยาวชนพบนักธุรกิจจากบริษัทระดับโลก เพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงาน ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
.....● 13.30 น. มร.แจน สาร์ส คริสเตียน เขียร์ อุปทูตเยอรมนีประจำ
ประเทศไทย และ ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระบบราง
จากผู้เชี่ยวชาญ กิรี กาญจนพาสน์ เข้าร่วมด้วย ที่บีทีเอส สำนักงานใหญ่
ถ.พหลโยธิน.....● อินทผลัมสวนโกหลัก-ดร.ศักดิ์ ลำจวน อ.ไชย-
ปราการ จ.เชียงใหม่ พัฒนาพันธุ์เป็นที่ยอมรับโดดเด่นในเอเชีย ด้วยอุณหภูมิ
และความชื้นลงตัว รับประทานสดๆ รสหวานกรอบ ยังมีรุ่นสุดท้ายของ
ฤดูกาลปีนี้ จำหน่ายที่เดอะมอลล์ทุกสาขา และ ดีเอ็มโพเรียม.....● หนังสือ
กำลังวางตลาด จากค่ายนานมีบุ๊คส์ โครงการวิทย์พิชิตโลก 40 โครงการ
นานาชาติและระดับประเทศ ต่อยอดทำโครงการ สำหรับมัธยมศึกษา โดย
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย.....● ศพ หม่อมเจ้าหญิง กฤษณา
พัทธรพิมล (ดิศกุล) สุขสวัสดิ์ สวดที่วัดธาตุทอง ศาลา 8 ถึงวันที่ 9 ต.ค.นี้
.....● ศพ คุณแม่ประไพ พงษ์เลาหพันธ์ อยู่ศาลา 3 วัดบรมสภาล
(วัดดอน สาทระ) สวดถึง 5 ต.ค. เผาวันที่ 6 ต.ค.16.00 น.●

"กระสุนทอง"

ไฟแนนซ์ทูเดย์ | ๑๑

●●...วุฒิชัย สุระรัตนชัย
เข้ารับตำแหน่งเอ็มดี ไอแบงก์
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หวังว่า
จะได้ข่าวดีเรื่องการสรรหา
พันธมิตรใหม่หลังจากนี้ ส่วน
ที่ บสย. ยังอยู่ระหว่างการ
สรรหาเอ็มดีคาดว่าจะผลประกาศ
ชื่อได้เร็วๆ นี้เช่นกัน

●●...ถ้าแบงก์ชาติคุม
เกณฑ์ปล่อยกู้บ้าน การแข่งขัน
จะต้องมาสู้กันที่ดอกเบี้ย แบงก์
ไหนปล่อยกู้ต่ำกว่าก็ได้ใจ



ฉัตรชัย ศิริไล

ลูกค้าไป ถือเป็นงานถนัดของ
ฉัตรชัย ศิริไล เอ็มดี ออ.ส. ที่
มักออกโครงการสินเชื่อดอกเบี้ย
ต่ำเตี้ยเรี่ยดินอยู่แล้ว แต่ต้อง
รีบกู้ก่อนสิ้นปี

●●...แอบถามวงในทำไม
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก
งานสลากฯ ถึงได้ร้างนานนัก
ถ้าจะให้ดี ก็ควรจะมีควม
ชัดเจนก่อนสิ้นปีนี้ ส่วนราย
ชื่อก็น่าจะใช้คนเดิม แต่ถ้าผิด
ไปจากนี้ ต้องมาดูอีกทีว่าจะ
ไว้ใจให้ใครมาคุม ส่วนเรื่อง
ห่วยชุด คาดว่าจะเสนอเข้า
บอร์ดให้พันธงรอบสุดท้าย
ไม่เกิน พ.ย.นี้ คงได้รู้แล้วว่าทำ
หรือไม่ทำ ■